



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 18 กันยายน 2565

เรื่อง	สื่อ
1. กรีนพีซวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม 20 ปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เชื่อมโยงต้นตอ...	ไทยโพสต์
2. สัมผัสวิถีชนเผ่าบ้านน้ำจวง'ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ-ภูมิปัญญาไทย	มติชน
3. 'อาคมชี้จีดีพี66โต3.5% ปลื้ม5เครื่องยนต์อู่สมศก.	มติชน
4. ข้าวสาร-บะหมี่ยอดพุ่ง อานิสงส์หลายพื้นที่จม	มติชน (กรอบบ่าย)
5. จีรัฐกุมเข้ม'กัญชา-กัญชง'คุณภาพต่ำลักลอบนำเข้าทะเลัก	ฐานเศรษฐกิจ
6. รายงาน: ชาวไร่ยาสูบโอดยิ่งปลูก-ยิ่งจน โควดต่ำลด รับซื้อต่ำ สวนทางปุ๋ยแพง ...	มติชน
7. คอลัมน์: ทอล์กออฟเดอะทาวน์: 'ตลาดเขียว'เป็นได้มากกว่าตลาด	มติชน (กรอบบ่าย)
8. อาคมห่วง'เงินเฟ้อ-น้ำมัน'	ข่าวสด
9. ภาพข่าว: หนีฝน	มติชน
10. ปักธงเตือน ลำตะคองล้น	ข่าวสด (กรอบบ่าย)

กรีนพีซวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม 20 ปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เชื่อมโยงต้นตอมลพิษอากาศ



จากผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS ระหว่างปี 2558-2563 ของกรีนพีซ ประเทศไทย ทำงานร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหนึ่งในต้นเหตุสำคัญของมลพิษทางอากาศจากการเผา โดยมีข้อค้นพบคือ พื้นที่เผาไหม้และจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากถึง 1 ใน 3 ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา และภายในช่วงเวลาเพียง 5 ปี พื้นที่ป่าจำนวน 10.6 ล้านไร่ในอนุภูมิภาคสุมาตราได้กลายเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดสันนิษฐานว่าเป็นข้าวโพดประเภทข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ กรีนพีซจึงสืบค้นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เชื่อมโยงกันระหว่างมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนและการเปลี่ยนแปลง

พื้นที่ป่า พบว่าการพัฒนารูปแบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมตามนโยบายสนับสนุนของรัฐภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาและนโยบายสร้างแรงจูงใจอื่น คืออิทธิพลสำคัญที่ทำให้สองปัญหาดังกล่าวรุนแรงขึ้น ทั้งที่พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถสืบสานไปหาต้นตอผู้ปลูกและบริษัทรับซื้อที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อสร้างกลไกเอาผิดและการรับผิดชอบของภาคธุรกิจผู้ได้ผลประโยชน์จากการทำลายป่าและมลพิษข้ามพรมแดน

ทำให้ล่าสุด กรีนพีซ ประเทศไทย เปิดตัวรายงาน "เติบโตบนความสูญเสีย : ผลวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม 20 ปีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเกษตรพันธสัญญาในภาคเหนือของไทย" ในงาน "อาเซียนร่วมใจ: ฝุ่นเขา ฝุ่นเรา ฝุ่นใคร?" (ASEAN: One



Vision, Shared Pollution) เนื่องในสัปดาห์สิ่งแวดล้อมเอเชีย-อาเซียน(MAEW - Mekong-ASEAN Environmental Week) ที่ห้อง SEA Junction ชั้น 4 หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รายงานฉบับนี้ได้ศึกษาถึงแบบแผนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย (เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน และพะเยา) ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา (2545-2565) โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ทุก 5 ปี (พ.ศ.2545, 2550, 2555, 2560 และ 2565) มาวิเคราะห์จำแนกการใช้ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดิน

ข้อค้นพบหลักของรายงาน ระหว่างปี 2545-2565 ภาคเหนือตอนบนของไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นจาก 621,280 ไร่ เป็น 2,430,419 ไร่ (เพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่า) โดยปี 2550 พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขยายตัวแบบก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับปี 2545 พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตภาคเหนือตอนบนของไทยขยายตัวสูงสุดเป็น 2,502,464 ไร่ ในปี 2555 ช่วงเวลาที่พื้นที่ป่าในเขตภาคเหนือตอนบนของไทยกลายเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากที่สุดคือปี 2545-2555 คิดเป็นพื้นที่ 2,176,664 ไร่

หลังจากปี 2550 อัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตภาคเหนือตอนบนของไทยค่อนข้างคงที่ การสูญเสียพื้นที่ป่าในเขตภาคเหนือตอนบนของไทยตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน (ปี 2565) ประมาณ 9 ล้านไร่ นอกเหนือจาก



การขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งต่อไปขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะรัฐฉาน (เมียนมา) และภาคเหนือของ สปป.ลาว แล้ว ยังมาจากการขยายตัวของพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อการส่งออก (commodity-driven deforestation)

"การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อป้อนอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ตามนโยบายสนับสนุนของรัฐ ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาและ

นโยบายสร้างแรงจูงใจอื่นๆ ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ มลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน และความไม่เป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน คำตามคือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 ซึ่งกำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรและเปิดเผยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ โดยต้องจัดทำและเผยแพร่ในระบบข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งสื่ออื่นที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และต้องปรับปรุงระบบทะเบียนให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง (มาตรา 17) และกำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาสามารถกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญาให้ชัดเจนเพื่อป้องกันและเยียวยาผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม (มาตรา 23) นั้น จะเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทานของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อระบุงการรับผิดชอบของภาคอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ได้มากน้อยเพียงใด" รายงานระบุ

ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสภากลมหายใจเชียงใหม่ กล่าวว่า พื้นที่ชุมชนและชนพื้นเมืองที่ถูกกดทับด้วยกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม จนกระทั่งไรสิทธิและที่ทำกิน มักกลายเป็นพื้นที่ที่พบการขยายตัวของการทำไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงกว่าพื้นที่อื่น นโยบายที่ส่งเสริมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของรัฐนั้นยิ่งมาซ้ำเติมให้ผู้คนมีทางเลือกในการดำรงชีวิตตามวิถีน้อยลง และหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากขึ้น หนี้สินและความยากจนมาพร้อมกับการถูกประทับตราว่าเป็นผู้เผาทำลายป่าสร้างฝุ่นควันโดยไม่ถามถึงนโยบายรัฐที่ส่งเสริม แต่บริษัทอุตสาหกรรมที่ได้ผลประโยชน์กลับรอดพ้นจากการเป็นจำเลยสังคม ไม่จำเป็นต้องมีภาระรับผิดชอบใดๆ ส่งผลให้สังคมมีความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

แม้จะพบว่าพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น มีการรับซื้อ

มากขึ้น หรือการขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น แต่ด้วยลักษณะของการทำเกษตรพันธสัญญาของไทยซึ่งส่วนมากอยู่ในรูปแบบสัญญาทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรอย่างไม่เป็นทางการ จึงไม่ปรากฏข้อมูลว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญามากน้อยเพียงใด ระบบข้อมูลของภาครัฐภายใต้ระบบประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นสามารถบ่งชี้ถึงจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ แต่ยังไม่เชื่อมโยงถึงการรับซื้อของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ยักษ์ใหญ่

สถณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ปาลาละ จำกัด กล่าวว่า การขยายการลงทุนของบริษัทอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ยักษ์ใหญ่ของไทยเพื่อผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเมียนมาเพื่อส่งกลับมายังไทย คือสาเหตุหนึ่งของมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีบทบาทของธนาคารไทยคอยเกื้อหนุนการลงทุน นี่คือการก่อกมลพิษในห่วงโซ่อุปทานที่เป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐไทยและระดับอาเซียน

รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านอาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ กรีนพีซ ประเทศไทย สรุปว่า สิ่งที่ยังขาดหายไปในกลไกทางกฎหมายและการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ไปสู่การปลูกข้าวโพดแบบอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ คือการะรับผิดชอบของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และการได้ผลประโยชน์จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการประกอบธุรกิจ ถึงเวลาที่ภาครัฐจำเป็นต้องแสดงเจตนาจริงใจและดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการกำหนดมาตรการและนโยบายเพื่อเอาผิดภาคอุตสาหกรรมต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อกรกับความเร่งด่วนของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ.

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คนเมือง-ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 18 กันยายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16261

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 76.42 Ad Value: 91,704

PRValue (x3): 275,112

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สัมผัสวิถีชนเผ่า 'บ้านน้ำจวง' ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ-ภูมิปัญญาไทย

สัมผัสวิถีถิ่นเผ่า 'บ้านน้ำจวง' ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ-ภูมิปัญญาไทย

ที่ บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เป็นหมู่บ้านห่างไกล จากตัวเมืองพิษณุโลก กว่า 150 กิโลเมตร แต่ด้วยภูมิศาสตร์ และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวิถีของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ทำให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวอย่างมาก

นายนิรันดร์ ลีวัฒนกุล ประธานกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนบ้านน้ำจวงอย่างยั่งยืน กล่าวว่า พื้นที่บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง กอ.รมน. กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ 15 ไร่ในอดีตชาวบ้านเดือดร้อนมาก ความจำเป็นขั้นพื้นฐานมาไม่ถึง โชคดีที่เรามีศักยภาพมีต้นทุนธรรมชาติเยอะ แต่ไม่ได้รับการพัฒนา ชาวบ้านเป็นเกษตรกรปลูกผลผลิตได้ปีละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นก็เข้าไปทำงานทำในเมืองหลวง วิถีเป็นแบบนี้มาตลอด ต่อมาทางสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.พิษณุโลก สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และอีกหลายหน่วยงาน เข้ามาพัฒนาส่งเสริม



การท่องเที่ยว ทำนาขั้นบันได เทศกาลกินข้าวใหม่ การหลามปลากั้ง การฝังเข็มจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายผลผลิตการเกษตรที่ปลูกได้มาก ชาวบ้านเห็นคุณค่ากลับมาทำงานที่บ้านเกิดให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวสร้างความประทับใจ เพื่อให้นักท่องเที่ยวกระจายข่าว

และกลับมาเที่ยวใหม่

นางศศิวิทย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ที่บ้านน้ำจวงมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ธรรมชาติช่วงหน้าฝนมาท่องเที่ยวการเกษตรชมนาขั้นบันได ที่

เนินสองเต่า หรือที่เรียกอีกชื่อว่า ซาปาเมืองไทย มีเทศกาลกินข้าวใหม่ หรือข้าวโค้วที่เป็นเอกลักษณ์ มีวิถีชนเผ่าที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไม่เหมือนใคร คนในหมู่บ้านสามัคคีกันดี คนเมืองสามารถมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่องเที่ยวผจญภัย ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยที่นี่มีหมอฝังเข็มที่มีฝีมือระดับแนวหน้าใน



การรักษา ถึง 15 คน และผ่านการอบรมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกแล้ว และล่าสุดทางกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้ประกาศให้บ้านน้ำจวงแห่งนี้ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2565 โดยเฉพาะการฝังเข็ม เพื่อรักษาสุขภาพ

ด้าน **นางสุทเทียณ สงศ์ลัดฉวี** อายุ 64 ปี หมอฝังเข็มชาวบ้านบ้านน้ำจวง กล่าวว่า ตนเองได้เรียนรู้จากการฝังเข็มเพื่อรักษาสุขภาพ มาตั้งแต่อายุ 13 ปี ด้วยการครูพักลักจำ จากหมอฝังเข็มในหมู่บ้าน จนกระทั่งอายุ 64 ปี ก็ยังคงฝังเข็มรักษาให้กับคนใน

หมู่บ้าน แต่ล่าสุดหลังจากผ่านการอบรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในหมู่บ้านก็เริ่มหันมาฝังเข็มกับตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่นอนไม่ค่อยหลับ ผู้ที่ปวดเมื่อยตามร่างกาย ผู้ที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรม ก็มาฝังเข็มแล้วมีสุขภาพร่างกายดีขึ้น

การฝังเข็มของชาวบ้านบ้านน้ำจวงถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ที่สามารถบริการนักท่องเที่ยวควบคู่กับการมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ของคนในชุมชนได้อย่างลงตัว

กรรณิการ์ สิงหะ

'อาคม'ซื้จีดีพี66โต3.5% ปลื้ม5เครื่องยนต์อุ้มศก.

ส่งออกฉลุยเพิ่มอีก10% ตปท.ขอค่างานคนละครึ่ง ย้าเงินเพื่อไทยไม่น่าห่วง เร่งจ่อร่วมเสวนามติชน

'อาคม'ปลื้มต่างชาติสนใจโครงการคนละครึ่ง โอนเงินผ่านเป้าต้ง ขอค่างานเรียนรู้จากไทย ย้า'เงินเพื่อ'ในประเทศไม่สูงมาก (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

'อาคม'

'อาคม'ยันเงินเพื่อไทยไม่สูงมาก

เมื่อวันที่ 17 กันยายน นายอาคม เติมพิทยาพิสิฐ รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เปิดเผยในรายการ "คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี"

ประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ทาง FM 92.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รวมทั้งรับชมออนไลน์ที่เฟซบุ๊ก Radio Thailand Live ว่า เพื่อช่วยเหลือประชาชนและกระตุ้นการบริโภคในช่วงโควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการ คนละครึ่ง และนำแอปพลิเคชันเป่าต้ง มาช่วยสนับสนุนการโอนเงินให้ประชาชนและร้านค้าจางปัจจุบัน ดำเนินการถึงคนละครึ่งเฟส 5 แล้ว ส่วนตัวเชื่อว่า โครงการคนละครึ่งไม่มีประเทศไหนทำส่วนใหญ่ต้องมาค่างานและเรียนรู้จากไทย

นายอาคมกล่าวว่า ล่าสุดคนไทยกำลังเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อ น้ามันแพงทั่วโลก โดยเงินเพื่อ 8 เดือนแรกของปี (มกราคม-สิงหาคม 2565) อยู่ประมาณ 6% อัตราเงินเพื่อไทยถือว่า

ไม่ได้สูงมาก เพราะช่วงโควิดตัวเลขฐานต่ำ ส่งผลให้อัตราเงินเพื่อปัจจุบันดูเพิ่มขึ้นสูงผิดปกติ ส่วนเงินเพื่อของต่างประเทศหลายประเทศสูงมากเกิน 10% จึงตอกย้าว่าเงินเพื่อไทยไม่ได้สูงมากนัก

เจอเองต่างชาติแห่เที่ยวภูเก็ต

นายอาคมกล่าวว่า เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวแบบ รูปร่างตัวเค เพราะบางส่วนก็ดีขึ้น บางส่วนแยกลง เพราะว่ามีเรื่องห่วงโซ่อุปทาน ปี 2563-2564 นอกจากการช่วยเหลือประชาชน รัฐบาลยังช่วยภาคธุรกิจเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวที่ก่อนโควิดมีนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง 40 ล้านคนต่อปี แต่โควิดทำให้นักท่องเที่ยวต้งกลัวหายไปกับตา แต่ล่าสุดจากการเปิดประเทศช่วงเกือบ 10 เดือน (มกราคม-กันยายน 2565) พบนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมกว่า 5 ล้านคน หากหลังจากนี้มียกนักท่องเที่ยวเกิน 1 ล้านคนต่อเดือน คาดว่าทั้งปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 8 ล้านคน และอาจจะถึง 10 ล้านคน

นายอาคมกล่าวว่า วันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา มีโอกาสเดินทางไป จ.ภูเก็ต เพื่อประชุมความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่ายระหว่างไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย พบชาวต่างชาติจำนวนมาก ในแต่ละสายการบินเต็มทุกเที่ยว และเริ่มมีเครื่องบินตรงจากต่างประเทศเข้ามา

ถึงภูเก็ต อาทิ อินเดีย ตะวันออกกลาง ล่าสุดนักท่องเที่ยวโรปรมากรัน คาดหวังว่าสิ้นปีตัวเลขนักท่องเที่ยวจะดีขึ้น รายได้จะเริ่มดีขึ้น (อ่านรายละเอียดคน.2)

หวังส่งออกปีนี้ทะยาน10%

นายอาคมกล่าวว่า เห็นสัญญาณชัดแล้วว่าการท่องเที่ยวฟื้นตัวดีขึ้นแล้ว นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นแน่นอน ดีกว่าใน ปี 2563-2564 ซึ่งในปี 2565 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ 3.0-3.5% โดยอีกปัจจัยที่เข้ามามีส่วนช่วยคือภาคการส่งออก ปีที่แล้วเติบโตเกือบ 20% ส่วนปี 2565 ตั้งแต่ต้นปีเฉลี่ยรวมถึงปัจจุบันยังเติบโต ประมาณ 11% แต่เป้าหมายการส่งออก ที่เอกชนวางไว้ 8% จึงได้เชิญ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) มาหารือ เพื่อให้ความมั่นใจว่าให้เศรษฐกิจปีนี้เติบโตได้ มีภาคส่งออกเป็นตัวขับเคลื่อน ขณะนี้ค่าเงินบาทอ่อน จะช่วยเรื่องการส่งออก ดังนั้นจึงได้ขอความร่วมมือ สรท. ช่วยกำหนดเป้าหมายการทำงานให้ภาคส่งออกขยายตัวเป็น 10% ให้ได้

"สินค้าส่งออกสำคัญอย่างสินค้าเกษตรที่ผลิตในประเทศ ทั้งข้าว ยางพารา ถ้าการส่งออกดี แน่ใจว่ารายได้จะกระจายได้ทั่วถึงถึงมือเกษตรกรต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอื่น อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์ ยอดขายในประเทศดีขึ้น ถ้ายังการส่งออกดี แรงงานก็กลับมาทำงานเต็มกำลัง มีรายได้กลับมาเต็มเช่นกัน" นายอาคมกล่าว

ชู5ปัจจัยดันศก.โต3-3.5%

นายอาคมกล่าวว่า นอกจากนี้ ภาคท่องเที่ยวและส่งออก เม็ดเงินลงทุนจากภาครัฐในโครงการโครงสร้างพื้นฐานและโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่กลับมา หลังจากมีปัญหาการระบาดโควิดในกลุ่มก่อสร้าง ถือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวที่ 3 และการกระตุ้นบริโภคภายในประเทศ เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวที่ 4 อาทิ โครงการคนละครึ่ง

ครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน เมื่อคนไทยรายได้กลับ มาจะทำให้อัตราการบริโภคในประเทศขยาย ตัวระดับ 3-4% ถือว่าใช้ได้ และตัวขับเคลื่อน สุดท้าย คือ การค้าชายแดน ในช่วงวิกฤตไม่ กระทบมากเพราะประเทศเพื่อนบ้านยังคง ต้องบริโภคสินค้าจากไทยด้วย รวมถึงรัฐบาล ได้ปลดล็อกให้คนจากประเทศเพื่อนบ้านข้าม ชายชายแดนมาจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทย ได้ บางส่วนไม่ได้มาเพียงซื้อของแต่เข้ามา ใช้สถานพยาบาลของไทย ซึ่งเป็นรายได้ที่ เสริมเข้ามา

“เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ เติบโต 3-3.5% ได้อย่างไม่มีปัญหา แต่มีปัญหาเรื่องเดียว คือ เรื่องเงินเฟ้อ ซึ่งรัฐบาลก็มีมาตรการช่วยเหลือ แล้ว” นายอาคมกล่าว

ล้นปี'66ขยายตัวต่อแตะ3-4%

นายอาคมกล่าวว่า สำหรับปัญหาวิกฤต ด้านราคาพลังงาน ปัจจุบันกระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการเสริมให้กระทรวงพลังงาน ด้านการออกมาตรการลดภาษีสรรพสามิต น้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยมี กองทุนอนุรักษ์พลังงาน ที่เก็บเงินมาเพื่อดูแล เรื่องประหยัดพลังงาน และกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมัน ขยายปลีก ล่าสุดกระทรวงการคลังได้ช่วย ขยายมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์ สำหรับน้ำมันดีเซล (ปี0) และน้ำมันเตาที่ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าออกไปอีก 6 เดือน และลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเป็นครั้งที่ 4 อัตรา 5 บาทต่อลิตร เป็นเวลาสองเดือน หรือถึงวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ และหลังจาก นี้จะประเมินสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบอีก ครั้งว่าดีขึ้นหรือไม่ และที่ช่วยลดภาษีนั้น ได้ ช่วยให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีสภาพคล่อง และสถานะดีดลบน้อย ปัจจุบันกองทุนน้ำมันฯ ดีดลบน้อยประมาณ 1.2 แสนล้านบาท โดยหน้าที่ กองทุนน้ำมันฯคือ การช่วยตรึงราคาขายปลีก น้ำมันดีเซล เพราะราคาน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุน ของประชาชนและภาคธุรกิจจำนวนมาก

นายอาคมกล่าวว่า เศรษฐกิจในปี 2566 เชื่อว่าภาคการท่องเที่ยว และส่งออก ยังฟื้น ตัวต่อเนื่อง และเติมด้วยการลงทุนของภาครัฐ เชื่อว่าการขยายตัวเศรษฐกิจจะอยู่ที่ประมาณ 3-4% เป็นคาดการณ์ตัวเลขจากการใช้ดัชนี ประมาณรัฐ ส่วนเงินในกระเป๋าประชาชนนั้น เมื่อเศรษฐกิจฟื้น เงินในกระเป๋าจะมีเพิ่มขึ้น แน่นนอน หลังจากนี้ต้องขึ้นอยู่กับการบริหาร จัดการเงินของแต่ละคนแล้ว

บัตรคนจนใหม่เน้นช่วยครอบครัว

นายอาคมกล่าวว่า ขณะนี้ กระทรวงการ คลังอยู่ระหว่างเปิดรับลงทะเบียนอยู่ จนถึง วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ภายใต้เกณฑ์ มีการ ปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ หลายข้อ จากเดิม ใช้ฐานข้อมูลปี 2560-2561 และใช้เกณฑ์เส้น ความยากจนเดิม ดังนั้นเมื่อลงทะเบียนใหม่ เสร็จจึงยังไม่สามารถให้สิทธิได้ทันที โดย เกณฑ์รอบใหม่ คลังให้ความสำคัญกับเรื่อง ของความสามารถในการเลี้ยงดูครอบครัว แทนที่จะมองในเรื่องบุคคล เพราะครั้งที่ผ่าน มามีคนตกหล่น เข้าไม่ถึงสิทธิบัตรสวัสดิการ และอีกส่วนที่ปรับปรุงมาจากเพราะเกณฑ์ครั้งที่ ผ่านมาหลวม คราวนี้จึงมีการพิจารณาตรวจสอบไปถึงเรื่องของครอบครัวด้วย คือให้แต่ละ ครอบครัวมีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงดูคนใน ครอบครัว แต่ถ้ารายได้ไม่พอจะได้สิทธิไป

“เมื่อไม่นานมานี้ เจอหญิงสาวคนหนึ่ง ที่ถูกตัด ครอบครัวมีแม่ชราที่ต้องดูแล และมีลูกสองคนที่ยังเป็นเด็กเรียนอยู่ชั้นประถม ศึกษา ได้เดินทางมาทำงานที่ถูกตัด เพราะมี งานให้ทำเยอะ รายได้ประมาณเดือนละหมื่น ส่วนทรัพย์สินมีเพียงรถจักรยานยนต์ที่พ่อ นหมดแล้ว ปัจจุบันได้สิทธิสวัสดิการ เจ้าตัว บอกว่าบัตรสวัสดิการได้ช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายใน ครอบครัว เป็นตัวอย่างกลุ่มที่รัฐบาลจะเข้าถึง และให้โอกาสเขา” นายอาคมกล่าว

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์8ล้านคน

นายอาคมกล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ประมาณ 14 ล้าน คน แบ่งเป็น ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ จำนวนกว่า 8 ล้านคน มากกว่าการลงทะเบียนจุด ลงทะเบียนที่มีกว่า 7 พันแห่ง มีผู้ลงทะเบียน กว่า 5 ล้านคน สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชน ได้รับความสะดวกสบายและนิยมใช้ช่องทาง ดิจิทัลมากกว่า โดยผู้ลงทะเบียนแล้ว หาก เอกสารครบ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะส่ง ข้อความไปว่า การลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ที่ไม่เอกสารไม่ครบ จะส่งข้อความหรือ แสดงสถานะให้เช่นกัน ยังติดขัดอะไร และ ให้แก้ไขส่วนไหน โดยการตรวจสอบผลการลง ทะเบียนจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมนี้ และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ ในช่วงเดือนมกราคม 2566

“สำหรับการลงทะเบียนนั้น ลงได้ทุกคน ไม่ใช่เพียงคนใดคนหนึ่งในครอบครัว ซึ่ง ประชาชนส่วนใหญ่ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มีราย ได้ไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพขายของ หรือ

รับจ้าง คนกลุ่มนี้มีจำนวนมาก ดังนั้นสามารถ มาลงทะเบียนได้ทั้งสามและภรรยา” นาย อาคมกล่าว

สิทธิประโยชน์เหมือนเดิม

นายอาคมกล่าวว่า สำหรับสิทธิประโยชน์ ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงเหมือนเดิม ผู้ที่ยังถือบัตรในปัจจุบันยังใช้สิทธิได้ไปจนกว่า จะมีการประกาศผลผู้รับได้สิทธิใหม่ ทั้งนี้ ใน เบื้องต้นสิทธิประโยชน์ใหม่ยังคงเหมือนเดิม ยกเว้นว่าจะมีการเพิ่มเติมมาตรการพิเศษ อาทิ เมื่อมีมาตรการคนละครึ่ง รัฐบาลก็จะเติม เงินในบัตรสวัสดิการควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะมีการปรับปรุง ระบบสิทธิบัตรสวัสดิการทุก 3 ปี เพื่ออัปเดต ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ขณะนี้ฐานข้อมูลมีผู้ถือ บัตรอยู่ 13.4 ล้านคน ลดลงจากตอนเริ่มต้น โครงการ เนื่องจากมีการเสียชีวิต และการ ขอดออกจากโครงการ เนื่องจากมีงานทำและ มีรายได้เพิ่มขึ้น

นายพรชัย วีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง และโฆษกกระทรวงการ คลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่า เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. มียอดผู้ลงทะเบียนแล้ว ประมาณ 14.17 ล้านคน แบ่งเป็นลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ 8.8 ล้านคน และที่หน่วยรับลง ทะเบียนอีก 5.37 ล้านคน

สินค้าเกษตรรับอานิสงส์บาทอ่อน

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่ง สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าว ถึงกรณีอัตราค่าเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ 16 ปี ว่าการที่เงินบาทอ่อนค่า มองว่าเป็นผล ดีต่อทั้งผู้นำเข้าและส่งออกในอุตสาหกรรม อาหารและสินค้าเกษตร ที่ช่วงนี้ถือเป็นขาขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกข้าว เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศอินเดียห้ามส่งออกข้าวในประเทศ ยิ่ง เป็นผลดีต่อไทยที่จะเจาะกลุ่มตลาดคู่ค้าของ อินเดีย ทั้งนี้ การที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าเป็นช่วง ที่ผู้ส่งออก หรือผู้ประกอบการต้องเร่งส่งออก สินค้าให้ได้มากที่สุด เพราะปัจจุบันไม่มีปัจจัย ลบใด ส่งผลให้ภาคการส่งออกสะดุด ปัญหา เรื่องตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนทุกประเทศ ทั่วโลกประสบปัญหาเช่นเดียวกันหมด รวมถึงเรื่องค่าระวางเรืออยู่ในช่วงขาสูง ในระยะ สั้นจึงยังไม่มียปัจจัยใดกระทบกับการส่งออก ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการจะได้โกยราย ได้และระบายสต็อกสินค้าเก่า เพื่อรับออเด

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 18 กันยายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16261

หน้า: 1 (กลาง), 6

Col.Inch: 168.17 Ad Value: 201,804

PRValue (x3): 605,412

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'อาคม' ชี้จีดีพี66โต3.5% ปลื้ม5เครื่องยนต์อุ้มศก.

อร์ใหม่ทดแทนได้อีกด้วย" นายชัยชาญกุลว่า นายชัยชาญกุลว่า อย่างไรก็ตาม แม้ไทยยังไม่มีการส่งออก แต่ไม่กระทบมากกับปัจจัยลบนอกประเทศ อาทิ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของยุโรป จีน รวมถึงต้องติดตามการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐในอนาคตด้วย และปัญหาเรื่องขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ (ชิป) ที่คาดการณ์ว่าจะขาดแคลนไปอีกในระยะยาว ปัจจัยนี้ส่งผลให้การส่งออกรถยนต์ของไทยชะลอตัวลงอย่างมากหรืออยู่ที่ติดลบ 8-9%

คาดส่งออกโต8%ไร้กังวลศก.ถดถอย

นายชัยชาญกุลว่า ส่วนการคาดการณ์ตัวเลขภาคการส่งออกตลอดทั้งปี 2565 คาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ 6-8% แต่เชื่อมั่นว่าหากไม่มีปัจจัยลบอะไรที่มีผลกระทบรุนแรง หรืออุตสาหกรรมยานยนต์ไม่มีผลกระทบมากกว่านี้ มีโอกาสที่ภาคการส่งออกจะเติบโตแตะ 8%

นายชัยชาญกุลว่าอีกว่า ส่วนความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยในปี 2566 นั้น ภาคเอกชนยังไม่มีความกังวลเรื่องนี้ และยังไม่ส่งผลกระทบต่อการค้ากับประเทศต่างๆ หากกลุ่มประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของไทย อาทิ จีนและสหรัฐ ประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจถดถอย ไทยยังมีกลุ่มประเทศอื่นที่พร้อมจะเป็นคู่ค้าด้วยอยู่แล้ว อาทิ กลุ่มประเทศอาเซียน และอินเดีย มองว่าเรื่องนี้เป็นข้อดีของไทยที่มีการกระจายกลุ่มประเทศในการทำการค้า จึงเชื่อว่าไทยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากจากปัญหาดังกล่าว

วอนรัฐให้ขึ้นราคาลินค้าตามกลไก

นายชัยชาญกุลว่า สรท.อยากขอให้รัฐบาลดูแลด้านราคาพลังงาน และต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น อยากให้ช่วยรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันในประเทศให้อยู่ในระดับเหมาะสม ผ่านเครื่องมือหรือกลไกในการควบคุม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคมากเกินไป และช่วยพิจารณาควบคุมหรือตรึงอัตราค่าไฟฟ้า (ค่าเอฟที) ทั้งในภาคการผลิตและภาคครัวเรือนออกไปจนถึงปีหน้า เพื่อให้ผู้ผลิต ภาคครัวเรือน ต้องแบกรับภาระต้นทุนด้านการผลิตและค่าใช้จ่ายประจำวันที่สูงจนเกินไป

"นอกจากนี้ ขอให้ภาครัฐช่วยพิจารณาอนุญาตให้ภาคเอกชนสามารถปรับราคาลินค้า

และบริการให้สอดคล้องกับกลไกตลาด และต้นทุนการผลิตที่แท้จริงได้ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ท่ามกลางสภาวะต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง" นายชัยชาญกุลว่า

สลากดิจิทัลแพรววันแรก5.3ล้านใบ

ผู้สื่อข่าวรายงานมรยาณการจำหน่ายสลากดิจิทัลงวด 1 ตุลาคม 2565 จำหน่ายเพิ่มเป็น 12.87 ล้านใบ เมื่อวันที่ 17 กันยายน ซึ่งเป็นวันแรก พบว่าตั้งแต่เริ่มเปิดจำหน่ายเวลา 06.00 น. ถึง 15.00 น. จำหน่ายสลากได้ 5.3 ล้านใบ มีผู้ซื้อ 5.8 แสนราย เฉลี่ยซื้อคนละ 9-10 ใบ ถือว่ายอดจำหน่ายค่อนข้างชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับงวดก่อนที่ช่วงเวลาเดียวกันขายได้เกิน 6 ล้านใบ และมีจำนวนผู้ซื้อลดลงจากงวดที่ผ่านมาอยู่ที่ 7 แสนคนด้วย เหตุผลน่าจะมาจากช่วงกลางเดือน ทำให้ประชาชนมีเงินใช้จ่ายเหลือน้อยลง จึงชะลอการเสี่ยงโชค อย่างไรก็ตาม เลขดังที่ได้รับความนิยมและขายหมดลงอย่างรวดเร็ว ยังเป็นกลุ่มเลข 728, 904, 89 ถูกขายหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่นาที เช่นเดียวกับเลขสวย อาทิ เลขซ้ำกัน 6 ตัว หมดจากแอปพเ้าดังเช่นกัน

ธ.โลก-ไอเอ็มเอฟ-ยูเอ็นเตือนศก.

ด้านธนาคารโลกเตือนภาวะเศรษฐกิจโลกจะถดถอยเพิ่มขึ้นในปีหน้า เนื่องจากปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น จนทำให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศต่างๆ ล้วนปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้สูงขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจหดตัวลง อีกทั้งยังมีปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถานการณ์ความรุนแรงในสงครามรัสเซียยูเครน และการล็อกดาวน์ในเมืองใหญ่ ของจีนที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวมากขึ้น สอดคล้องกับการคาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ที่ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังคงเสี่ยงต่อภาวะซบเซาอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2565 ขณะที่ในบางประเทศอาจเผชิญกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจยาวไปจนถึงปี 2566 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน และเงินเฟ้อในตลาดการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น โดยไอเอ็มเอฟประเมินตัวเลขการเติบโตของปี 2566 ไว้ที่ 2.9% ลดลงจากตัวเลขของปีก่อนหน้า 0.3%

รายงานของสำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติก็บ่งชี้ไปใน

ทิศทางเดียวกัน โดยรายงานสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจโลกล่าสุด ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เตือนว่า เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหม่ นั่นคือสงครามรัสเซียยูเครนที่ตอกย้ำความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก ซึ่งกำลังฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้น ความไม่เสถียรภาพทั้งทางภูมิรัฐศาสตร์และทางเศรษฐกิจนี้กำลังบั่นทอนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและการลงทุน และทำให้แนวโน้มทางเศรษฐกิจในระยะสั้นอ่อนแอลงอีกครั้ง

มติชนทักษนPERFECT STORM

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังธนาคารโลกออกมาเตือนว่าเศรษฐกิจโลกเสี่ยงภัยคุกคามจากภาวะถดถอยเพิ่มขึ้น เนื่องจากธนาคารกลางของประเทศต่างๆ มุ่งให้ความสำคัญกับการลดอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อไทยอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก ซึ่งประเทศอยู่ระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แต่ก็ต้องเผชิญกับวิกฤตราคาพลังงานในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น กระทบราคาสินค้าขยับตาม กดดันเงินเฟ้อประเทศไทยช่วง 8 เดือน (มกราคม-สิงหาคม 2565) อยู่ระดับ 6% ล่าสุดมีแนวโน้มคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้ ต่อเนื่องไปถึงปี 2566 ขณะที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังยังคงคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจปี 2565 จะขยายตัวระดับ 3.0-3.5% ภายใต้เครื่องมือสำคัญคือการส่งออกและการท่องเที่ยว และคาดว่าปี 2566 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวระดับ 3-4%

จากสถานการณ์ข้างต้น เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าอย่างแข็งแกร่ง หนังสือพิมพ์มติชนจึงได้เปิดตัวที่สัมภาษณ์ "ทักษน PERFECT STORM ทางรอดเศรษฐกิจไทย" วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องรอยัลลันด์ บอลรูม ชั้น M โรงแรม เรนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ เพื่อระดมความรู้ทางนโยบาย ทรรศนะและความคิดเห็น จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้รู้ในสายงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเสริมสร้างให้เกิดโอกาสใหม่ ในการฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศไทยไปในทิศทางที่เข้มแข็งกว่าเดิม เพื่อประโยชน์ของประเทศและสังคมประชาชนไทย ล่าสุดเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังฟรี โดยลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ด

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 18 กันยายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16261

หน้า: 1 (กลาง), 6

Col.Inch: 168.17 Ad Value: 201,804

PRValue (x3): 605,412

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'อาคม' ซึ่จีดีพี66โต3.5% ปลื้ม5เครื่องยนต์อุ้มศก.

สำหรับวิทยากรงานสัมมนาครั้งสำคัญนี้
มาจากหลากหลายวงการ ครอบคลุมทุกภาค
ส่วน ประกอบด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา มาร่วมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ท่องเที่ยว
ไทยทำชน PERFECT STORM” นายฤกษ์
จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษ
“โอกาส-ทางรอดเศรษฐกิจไทย” นายเศรษฐา
ทวีสิน ประธานอำนวยการและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท จำกัด (มหาชน)
บรรยายพิเศษ “จับทิศเศรษฐกิจ-สังคมไทย”
ในพายุวิกฤต

นอกจากนี้ ยังมีช่วงเสวนาพิเศษหัวข้อ
“Thailand New Chapter 2023” กับผู้ทรง
คุณวุฒิอีก 3 ราย ประกอบด้วย นายยุทธศักดิ์
สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการ
ทั่วไป บริษัทประกันสินเชื่อบุคคล
ขนาดย่อม (บสย.) และนายพสุ ลิปิตพัลลภ
กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียว เอสเตท
จำกัด (มหาชน)

ข่าวสาร-ปะหมี่ยอดพุ่ง อาานิสงส์หลายพื้นที่จัม

หน่วยงานซื้อแจกชาวบ้าน
พณ.เร่งตรวจสินค้าแจแพง
บ้านจัดสรรขอเว้นภาษีที่ดิน
'พาณิชย์'เร่งสำรวจสินค้าปรุงอาหารรับเทศกาล
กินเจ ป้องกันเอาเปรียบผู้บริโภค (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

ข่าวสาร

บาทอ่อนค่าสูงสุดรอบ16ปี

เมื่อวันที่ 16 กันยายน นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยถึงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินว่า ค่าเงินบาทเข้าวันนี้อยู่ที่ระดับ 36.98 บาทต่อเหรียญสหรัฐ อ่อนค่าลงจากปิดตลาดวันก่อนหน้าที่อยู่ระดับ 36.80 บาทต่อเหรียญสหรัฐ โดยมีกรอบการเคลื่อนไหววันนี้อยู่ที่ 36.85-37.05 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

นายพูนกล่าวว่า แนวโน้มค่าเงินบาทอ่อนค่าใกล้ระดับ 37 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่มาจากธุรกรรมซื้อทองคำในจังหวัดยะเย็ด เนื่องจากเงินเหรียญสหรัฐไม่ได้แข็งค่าขึ้นมากนัก ทำให้เงินบาทอาจยังคงเผชิญแรงกดดันดังกล่าว และจะเริ่มเห็นแรงขายทำกำไรออกมาได้ หากราคาทองคำสามารถขยับขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 40-50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ นอกจากนี้ ควรจับตาดูทิศทางเงินหยวนจีน หากข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของจีนออกมาแย่กว่าคาด อาจกดดันให้บรรยากาศตลาดการ

เงินฝืดเอเชียยังอยู่ในภาวะปิดรับความเสี่ยง ซึ่งการอ่อนค่าลงของเงินหยวนอาจส่งผลกระทบต่อเงินบาทได้เช่นกัน

นายพูนกล่าวว่า แม้จะมองว่าเงินบาทมีโอกาอ่อนค่าแตะแนวต้านระดับ 37 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่คาดว่าจะบรรดาผู้ส่งออกอาจรอทยอยขายเงินเหรียญสหรัฐ แต่เงินบาทก็มีโอกาสที่จะอ่อนค่าทะลุแนวต้านไปได้ หากนักลงทุนต่างชาติเทขายสินทรัพย์ไทยด้วยแรงขายสุทธิใกล้เคียงหรือมากกว่ายอดขายสุทธิในวันก่อนถึง 6.5 พันล้านบาทขายหุ้นสุทธิ 4.5 พันล้านบาท และขายบอนด์สุทธิ 2 พันล้านบาท ทั้งนี้ ช่วงตลาดการเงินผันผวนสูงจากความไม่แน่นอนของหลายปัจจัย แนะนำให้ผู้ประกอบการควรใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่หลากหลายหลายมากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ค่าเงินบาทวันนี้อ่อนค่าอยู่ที่ระดับ 36.98 บาทต่อเหรียญสหรัฐ อ่อนค่าสูงสุดในรอบ 16 ปี โดยนับจากวันที่ 27 ตุลาคม 2549 ที่เงินบาทอ่อนระดับ 36.89 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

ชี้ทิศทางราคาน้ำมันขาลง

รายงานข่าวจากวงการน้ำมันแจ้งว่า ปัจจุบันราคาน้ำมันดิบโลกอยู่ในช่วงขาลง ล่าสุดเมื่อ

วันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดตลาดลดลงกว่า 3% จากแรงกดดันการแข็งค่าของสกุลเงินเหรียญสหรัฐ รวมทั้งความกังวลต่อท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงขึ้น โดยคาดการณ์ว่าการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้า อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1% เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะปรับขึ้น 0.75% รวมถึงท่าทีของธนาคารกลางทั่วโลกไปในแนวทางเดียวกับเฟด ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยกดดันให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลง

รายงานข่าวระบุว่า นอกจากนี้สำนักงานพลังงานสากล (IEA) ได้ออกมาเตือนว่าการขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกจะหยุดชะงักลงในไตรมาส 4 ของปีนี้ โดยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน และกลุ่มประเทศในองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

ข่าวแจ้งว่า ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนตุลาคมนี้ ลดลง 3.38 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 3.8% ปิดที่ 85.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพฤศจิกายนดิ่งลง 3.26 ดอลลาร์ หรือ 3.5% ปิดที่ 90.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ดังนั้น คาดการณ์ว่า ราคาน้ำมันในประเทศจะทยอยปรับลดลงอีก

ลุ้นบรรยากาศเจป็นีกระเตื้อง

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า ขณะนี้กรมการค้าภายใน (คน.) ได้ติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาผักสด เครื่องปรุง และราคาเมนูอาหาร ที่นิยมใช้ปรุงอาหารและบริโภคในเทศกาลกินเจปีนี้ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน-4 ตุลาคม 2565 เพื่อจัดเตรียม

เชื่อมโยงแหล่งผลิตหากสินค้ามีความต้องการสูงและอาจติดปัญหาเรื่องขนย้ายเนื่องจากพื้นที่หลายจังหวัดประสบปัญหาน้ำท่วม อาจกระทบต่อการกระจายหรือขนย้ายผลผลิตออกสู่ตลาด และตรวจสอบราคาที่ยังปรับขึ้นสูงเกิน จนกระทบค่าใช้จ่ายผู้บริโภค

จากข้อมูลสำรวจราคาผัก ผลไม้ และสินค้า เพื่อประกอบอาหารเจตามตลาดสดทั่วประเทศของกรมการค้าภายใน พบว่า สินค้าอาหารสดส่วนใหญ่ราคายังทรงตัวเท่าสัปดาห์ก่อน แต่เริ่มมีบางรายการปรับขึ้นราคาแล้ว เช่น กะหล่ำปลี ขึ้น 5 บาท/กก. จาก 30-35 บาท/กก. เป็น 35-40 บาท มะเขือเทศผลใหญ่ จาก 45-50 บาท/กก. เป็น 50-55 บาท ส่วนผักยอดนิยมอื่นๆ ราคายังทรงตัว อาทิ ผักโขมจีน ราคา 30-35 บาท/กก. กวางตุ้ง ราคา 25-30 บาท/กก.

แม้ค้าเจ้าของแผงผักในตลาดสดแห่งหนึ่งย่านฝั่งธนบุรีกล่าวว่า กำลังซื้อสินค้าเพื่อนำไปปรุงอาหารเจปีนี้ยังไม่เข้มข้นมากนัก น่าจะชัดเจนในสัปดาห์หน้า ก่อนเข้าเทศกาลกินเจ คาดว่ายอดซื้อน่าจะดีขึ้นกว่าปีก่อนที่เกิดโควิด-19 ระบาด ผู้บริโภคกังวลรายได้และตกงาน

“ต้องลุ้นปีนี้ เราหวังว่ากินเจปีนี้ น่าจะดีกว่าปีก่อน แต่อาจไม่ได้ขายดีเหมือนในอดีต เพราะคนจะดูเรื่องราคา และคนรุ่นใหม่ทานเจแท้ๆ ไม่มาก อาจลดกินเนื้อสัตว์ แต่ไม่ถึงกับต้องหาซื้ออาหารเจที่มีส่วนผสมและวิธีการทำเฉพาะ พอดีค้าเราช่วงเรื่องราคาผักแพงขึ้น จนคนต้องซื้อน้อยลง” นางรัชนิกา

‘คลัง’ยันภาษีที่ดินยกเว้นไม่ได้

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวกรณีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งเรียกร้องให้ยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ว่า พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 มีผลบังคับใช้ทุกหน่วยรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุหากในเชิงพาณิชย์ ต้องเสียภาษีตามกฎหมาย ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกกฎหมายและกำหนดอัตราแนะนำให้กับหน่วยงานท้องถิ่นนำไปใช้อ้างอิงในการจัดเก็บภาษี แต่การจัดเก็บจริงขึ้นอยู่กับภาระของหน่วยงานท้องถิ่นที่นั่นว่าจะจัดเก็บภาษีอย่างไร อัตราเท่าไร โดยสามารถจัดเก็บต่ำกว่าอัตราแนะนำหรือสูงกว่าก็ได้ แต่ต้องไม่เกินเพดานที่กำหนด

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการจัดเก็บตามมูลค่าที่ดิน และเก็บตามช่วงมูลค่าแบบขั้นบันได

โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดอัตรากำไรในอัตราแนะนำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ใช้ในการจัดเก็บ เช่น ในกรณีที่ดินเพื่อการเกษตร ช่วงมูลค่า 0-75 ล้านบาท ให้จัดเก็บในอัตรา 0.01% มูลค่ามากกว่า 75 ล้านบาท ถึง 100 ล้านบาท จัดเก็บในอัตรา 0.03% และมูลค่า 1 พันล้านบาทขึ้นไป จัดเก็บในอัตรา 0.1% ส่วนที่ดินรกร้างว่างเปล่า กรณีมูลค่าที่ดิน ไม่เกิน 50 ล้านบาท เสียในอัตรา 0.3% และมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทถึง 200 ล้านบาท เก็บในอัตรา 0.4% เป็นต้น

แนะอสังหาปรับตัวรับภาษีที่ดิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) ได้จัดเสวนาเรื่อง “ปูจว-วิสัยทัศน์ปัญหาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการ” โดย น.ส.อม เจริญทองตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาโครงสร้างระบบภาษี เศรษฐกรเชี่ยวชาญ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และนายอิสระ บุญยัง ประธานคณะกรรมการสมาคม การค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

น.ส.อมกล่าวว่า ปัจจุบันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ประกอบการหรือเจ้าของทรัพย์สินต้องตื่นตัว ปรับตัวปรับแผนการบริหารจัดการ เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ต้องเสียภาษี

“อยากให้คิดว่าภาษีที่ดินนี้ใช้แล้ว ก็ต้องยึดหลักการสากลในเรื่องฐานของภาษี ยึดตามฐานทุนทรัพย์ ซึ่งภาษีที่ดินถือเป็นต้นทุนในการประกอบธุรกิจ ต้องคิดว่าจะบริหารจัดการอย่างไร โดยเฉพาะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีสต็อกเหลือ ต้องบริหารจัดการให้ดี ให้เหมาะกับไตรมาสที่ช่วงนี้อาจจะชะลอการลงทุนไป อาจจะทำไปทำเกษตร เช่น ปลูกกล้วย ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายดูแล และอาจจะไม่เหมาะสมนัก” น.ส.อมกล่าว

น.ส.อมกล่าวว่า กรณีกรุงเทพมหานคร (กทม.) ทำเรื่องหรือถึงการปรับอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินประเภทที่ดินเกษตรกรรมตามโซนผังเมือง เช่น พื้นที่สีแดงเพื่อการพาณิชย์กรรม โดยจะจัดเก็บในอัตรา 0.15% นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิจารณาในเร็วๆ นี้

ขอรัฐเว้นภาษีที่ดินบ้านจัดสรร

ด้านนายอิสระกล่าวว่า ในส่วนของผู้ประกอบการต้องปรับตัว บริหารจัดการด้านภาษีที่ดินให้เกิดประโยชน์ เช่น อาจจะทำมาค้าขายระยะยาวหรือลดขนาดการพัฒนาโครงการ ไม่ให้มีขนาดใหญ่เกินไป เพราะจะทำให้มีสต็อกเหลือ ต้องกำหนดระยะเวลาการพัฒนาให้เหมาะสม

นายอิสระกล่าวว่า สมาคมเตรียมทำหนังสือถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้ยื่นต่อกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ ที่ยังไม่ได้ขายแต่ถูกจัดเก็บภาษีเป็นประเภทอื่นๆ ให้พิจารณาอัตราภาษีเป็นประเภทที่อยู่อาศัย เนื่องจากเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ไม่ได้มีไว้เพื่อประกอบกิจการ

รัฐวิสาหกิจยึดตามกม.ต้องจ่ายภาษี

น.ส.อมยังกล่าวถึงกรณีรัฐวิสาหกิจขอยกเว้นภาษีที่ดินว่า วันนี้ออกกฎหมายเป็นอย่างไรก็ต้องพิจารณาไปตามนั้น กรณีของรัฐวิสาหกิจจะได้รับการยกเว้นต่อเมื่อเป็นที่ดินยังไม่ถูกใช้ประโยชน์ จะไม่ถูกถือว่าเป็นที่ดินรกร้าง เพียงแต่เป็นที่ดินยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ไม่ต้องเสียภาษี อย่างไรก็ตาม ต้องดูข้อเท็จจริงของแต่ละท้องที่ด้วย ซึ่งกฎหมายจะเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้ว

“กรณีของรดไฟยกเว้นให้ตรงไหนก็ต้องไปดู อะไรที่ยังไม่ได้เขียนเอาไว้ก็คือไม่ได้ ซึ่งรดไฟถือว่าเป็นรัฐพาณิชย์ตามหลักต้องเสียภาษี จะไม่เสียก็ต่อเมื่อเป็นที่ดินยังไม่หยิบใช้ประโยชน์” น.ส.อมกล่าว

น.ส.อมกล่าวว่า ส่วนที่ดินเปล่าที่ไม่นำมาใช้ประโยชน์ใน 3 ปี จะต้องเสียภาษีเพิ่มในอัตรา 0.3% จะเริ่มเก็บตั้งแต่ปี 2566 เนื่องจากหากจะปรับแก้ในส่วนนี้ต้องไปแก้ไขในกฎหมายหลัก คือ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 จะไม่ง่ายเหมือนกำหนดอัตรากำไรที่ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับที่ดินเปล่าหากไม่ใช้ประโยชน์ที่ดินในเวลาที่กำหนด 3 ปี ต้องเสียภาษีเพิ่มเท่าตัว เช่น จาก 0.3% เป็น 0.6% ของฐานภาษีที่ประเมินได้ ส่วนผู้ที่ถือครองไม่ครบ 3 ปี จะยังจ่ายภาษีตาม

อัตราเดิม

ข่าวสาร-ปลาป้องกันภัยน้ำท่วม

นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าปลีกและค้าส่งไทย กล่าวว่า ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา ยอดขายบะหมี่สำเร็จรูป ข่าวสาร ปลากระป๋อง ขายดีขึ้น เนื่องจากมี คน องค์กร มูลนิธิต่างๆ สั่งซื้อในจำนวนมาก เพื่อไปแจกให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมและในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนอาหาร

“ช่วงนี้ยอดขายเริ่มคึกคักขึ้นจากโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ซึ่งถ้าไม่มีคนละครึ่งอาจจะทำให้ขายเซาะมากขึ้นไปอีก ด้วยสถานการณ์ต่างๆ ยังมีเรื่องของน้ำท่วมเข้ามาอีก ที่ทำให้คนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอย แต่ยังมีช่วงนี้ของแห้งขายดีเพราะคนซื้อไปแจกน้ำท่วมกันเยอะ ส่วนสถานการณ์ราคาสินค้าตอนนี้ยังไม่ปรับขึ้น หลังจากที่ยอดขายขึ้นไปมากแล้วก่อนหน้านี้” นายสมชายกล่าว

‘ศักดิ์สยาม’แจงรถไฟฟ้าภูเก็ต

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการระบบขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลองว่า หลังจากได้สั่งการให้การรถไฟฟษาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารของโครงการแบบอัตราคงที่แบ่งตามเขตพื้นที่ในเมืองและนอกเมือง รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อขยายแนวเส้นทางโครงการไปยังท่าฉัตรไชย เพื่อรองรับการเดินทางเข้าร่วมชมงาน Specialised Expo 2028 ที่จังหวัดภูเก็ต อยู่ระหว่างการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานดังกล่าว รวมถึงเรื่องการนำระบบขับเคลื่อนด้วยล้อเหล็ก หรือแตรมาใช้ในการให้บริการ เสริมแล้วในช่วงที่ผ่านมา หลังจากนั้นจะให้ รฟม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลสรุปให้การรถไฟฟษาขนส่งมวลชนรับทราบภายในเดือนตุลาคมนี้ต่อไป

สั่ง4ข้อเร่งแก้ปัญหาจราจร

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมระบุว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าเรื่องการเดินทางพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองหลักในภูมิภาค สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ตระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง

นายศักดิ์สยามได้สั่งการเพิ่มเติม 4 ข้อ ได้แก่ 1.ให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พิจารณาสภาพการจราจรของจังหวัดภูเก็ต ทั้งระบบโดยบูรณาการโครงการทั้งของกรมทางหลวง (ทล.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รฟม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหาข้อสรุปการใช้พื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้อย่างรวดเร็วร่วมกัน ก่อนหารือกับ จ.ภูเก็ตในรายละเอียด 2.ให้ทบทวนการประมาณการปริมาณผู้โดยสารโครงการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชน เป็นภาพรวมการประมาณการของ จ.ภูเก็ต เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทั้ง 2 โครงการจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการตามที่คาดการณ์ไว้ 3.ให้ รฟม.พิจารณาภาพรวมการคำนวณค่าโดยสารที่ รฟม.ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในเบื้องต้นไว้แล้ว จะต้องใช้อัตราที่ไม่เป็นภาระกับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล และต้องสามารถจูงใจให้เอกชนมาร่วมลงทุนได้ และ 4.ในขั้นตอนการก่อสร้างให้ รฟม.พิจารณาใช้เทคนิคการก่อสร้างใช้ระยะเวลาอันน้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรเนื่องจากตามแนวเส้นทางของโครงการจะผ่านบริเวณที่มีปัญหาการจราจรหนาแน่นอยู่แล้ว

ทบทวนผลศึกษาเดิมสนข.

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับโครงการดังกล่าว รฟม.ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคม ให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ โดย รฟม.แบ่งการดำเนินงานโครงการออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง มีระยะทาง 41.7 กิโลเมตร (กม.) มีจำนวนสถานีทั้งหมด 21 สถานี และระยะที่ 2 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง มีระยะทาง 16.8 กม. ทั้งนี้ รฟม.จะเริ่มดำเนินการในระยะเวลาที่ 1 ก่อน โดยที่ผ่านมา รฟม.ได้มีการจัดงานสัมมนาทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาร์เก็ตติ้ง ชาวน์ดิง) จำนวน 2 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯ และ จ.ภูเก็ต รวมทั้งได้ทบทวนผลการศึกษาเดิมของ สนข. คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2569

ปธ.หอค้าภูเก็ตหนุน‘แตร’

นายอนุศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการรถไฟฟษาภูเก็ตเป็นการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวในเชิงที่สามารถกระจายรายได้ไปทั่วเกาะด้วยงบประมาณ

การเดินทางประหยัดและสามารถแวะจอดได้ถึง 22 สถานี รวมทั้งที่เกือบครึ่งเกาะด้านฝั่งตะวันออกเป็นระบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดี และระบบรถไฟรางเบาถูกพัฒนาแนวคิดแบบแตร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถเดินทางอยู่ใกล้กับพื้นถนนได้ จะสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการสามารถขึ้นลงสะดวก ไม่ต้องเป็นสกายเทรนแบบที่ กทม.ไม่ต้องขึ้นลิฟต์ไม่ต้องขึ้นบันไดเลื่อน ไม่ต้องเดินขึ้นไปนั่งท่องเที่ยวสะดวกในการพากระเป๋าค้นไปเริ่มต้นจากสนามบิน มี 2 เส้นทาง คือ เส้นทางหนึ่งจะไปทางฉลอง อีกทางจะไปท่าฉัตรไชย และเพื่อสนับสนุนการจัดงานเอ็กซ์โปด้วยในอนาคต เส้นทางที่ไปอ่าวฉลองมี 22 สถานี 40 กิโลเมตร ถ้างจากเครื่องบินไปเที่ยวในเมืองและกลับบ้านหรือจะไปเที่ยวอ่าวฉลอง ความสะดวกในการขึ้นลงรถไฟรางเบาที่เป็นระดับเดียวกับทางเท้า ทุกเพศทุกวัยสามารถขึ้นลงสะดวก และถ้าแวะจอดใช้เงินน้อย ไป 4-5 สถานีแวะเยี่ยมญาติแล้วกลับ

หวังคุมค่าโดยสารไม่เกิน50บาท

“ภาคเอกชนมองว่าการออกแบบรถไฟรางเบาในรูปแบบของแตร ตอนนีรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคม มีแนวคิดออกแบบเป็นแตรล้อยาง มีระบบการควบคุมการขับอัตโนมัติบนแนวถนน จะสามารถลดต้นทุนของค่าโดยสารลงไปอีก ถ้ารัฐบาลสามารถควบคุมราคาของรถไฟรางเบาไม่เกิน 50 บาทตลอดสาย น่าจะเป็นประโยชน์มากกับประชาชนระดับกลาง ล่าง โดยไม่ต้องลงทุนซื้อรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ และปลดปล่อยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวกลาง และล่างและบูติกโฮเทลจะได้เกิดขึ้นในหลายเมืองหลายตำบลหลายอำเภอที่วิ่งผ่านไป ล่าสุดภาคเอกชนได้พบรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม เรานับสนับสนุนเปลี่ยนแปลงเหล็กเป็นล้อยางเพื่อลดต้นทุนให้ประชาชนได้ใช้งานได้ง่าย และทาง รฟม.ลงมาทำการสำรวจรอบล่าสุดไปแล้ว ตอนนี้ น่าจะต้องปรับปรุงแบบนิดหน่อยให้เหมาะกับการลดต้นทุนที่ทางกระทรวงคมนาคมหรือกับภาคเอกชนไว้ เช่น ตัดคูโมงค์บางตัวออก เปลี่ยนเป็นล้อยาง อยู่ระหว่างการปรับแบบใหม่เพื่อได้ราคาที่ถูกลง เป็นต้น ส่วนการก่อสร้างจะต้องเข้าสู่โหมดของการประมูลและ PPP การก่อสร้างอย่างรวดเร็วต้องไปคุยกันในปีหน้าแล้ว ภาคเอกชนมีหน้าที่ติดตาม

ผลักดันและสนับสนุนภาครัฐให้ดำเนินการให้ทันในปี 2027 ก่อนงานเอ็กซ์โปจะเริ่มในปี 2028 ถ้าภาคเอกชนร่วมมือกัน ภาคประชาชนเห็นชอบ และภาครัฐบาลน่าจะรับฟังความเห็น และต้องอาศัยผู้ใหญ่ในภูเก็ตหลายคน รวมถึง ส.ส.และข้าราชการทุกกลุ่ม ถ้าเห็นชอบเป็นส่วนใหญ่คิดว่ารัฐบาลต้องเลือกจะทำให้เกิด" นายธนูศักดิ์กล่าว

รองรับนักท่องเที่ยว14ล้านคน

นายธนูศักดิ์กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญมากกับภูเก็ต คือ วันนี้มีนักท่องเที่ยวมา 40% ถ้าอีก 2-3 ปีข้างหน้ากลับมาเป็น 100% มีนักท่องเที่ยว 14 ล้านคนเหมือนปี 2562 ปัญหาการจราจรจะกลับมาเหมือนเดิม รัฐบาลควรทำอะไรล่วงหน้าให้ภูเก็ต เป็นความชอบธรรมที่มีแผนมายาวนานแล้ว คิดว่าทุกรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต แบ่งเป็น 2 ระยะ รวม 58.5 กิโลเมตร ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง 21 สถานี ระยะทาง 42 กิโลเมตร ระยะที่ 2 ต่อขยายเส้นทางจากจุดตัดระหว่าง ทล.402 และ 4026 เพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าที่สถานีรถไฟท่าอากาศยาน โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายสุราษฎร์-ท่าอากาศยาน ของ รฟท. 3 สถานี ระยะทาง 16.5 กิโลเมตร โดยจะดำเนินการใน ระยะที่ 1 ก่อน แผนการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 บูรณาการแผนงานร่วมกับ กทพ. โดยกำหนดกิจกรรมหาข้อสรุปกำหนดรูปแบบการดำเนินโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2564, จัดจ้างที่ปรึกษาและเริ่มงานศึกษา ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมปรับปรุงแบบโครงการและรายงาน PPP ระยะเวลา ดำเนินการ ธันวาคม 2564-เมษายน 2566, งานนำเสนอดำเนินการ พ.ร.บ.การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562 ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม 2566-พฤษภาคม 2567, คัดเลือกเอกชน ระยะเวลา ดำเนินงาน มิถุนายน 2567-ธันวาคม 2568, งานก่อสร้างโยธาผลิตและติดตั้งงานระบบ ไฟฟ้า และงานเดินรถ ระยะเวลาดำเนินงาน มกราคม 2569-พฤษภาคม 2571 และเปิดให้บริการ มิถุนายน 2571

โคราชเปิดแผนสร้างรถไฟฟ้า

ที่ จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าจังหวัด

นครราชสีมา ตามมติคณะกรรมการจัดการระบบ การจราจรทางบก มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ทำการศึกษาและวิเคราะห์ การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความต้องการเดินทาง การจัดการระบบการจราจรจังหวัดนครราชสีมา การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ แผนแม่บทการจัดการระบบการจราจร และแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความต้องการเดินทาง การจัดทำโครงการนำร่องการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะหลักจังหวัดนครราชสีมา และดำเนินการศึกษารูปแบบระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสม โดยเชื่อมโยงโครงข่ายกับระบบขนส่งขนาดรอง รถไฟ รถโดยสารสาธารณะ เงินลงทุน 32,600 ล้านบาท ดำเนินการ 3 ระยะ ระยะที่ 1 ปี 2563-2565 วงเงิน 13,600 ล้านบาท มีสายสีเขียว จากตลาดเซฟวัน-ถนนมุขมนตรี-สถานีคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนาวิสวัสดิ์ โดยใช้แนวถนนมิตรภาพ และเลี้ยวเข้าถนนสิบลีรี ระยะทาง 11.17 กม. 21 สถานี สายสีส้ม แยกประโดก-ถนนช้างเผือก-คูเมืองเก่า ระยะทาง 9.81 กม. 19 สถานี, ระยะที่ 2 ปี 2566-2568 สายสีม่วง ช่วงตลาดเซฟวัน-ถนนมุขมนตรี-สถานีคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนาวิสวัสดิ์ 12.16 กม. และระยะที่ 3 ส่วนต่อขยายสายสีส้ม สีเขียว และสีม่วง หลังจากนั้นมอบหมายให้ รฟม.ดำเนินการในรูปแบบของการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ PPP เริ่มศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดทำรายงาน EIA ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2562 เรื่อยมา

เปลี่ยนเป็นระบบเออาร์ที

ผู้สื่อข่าวรายงานข่าว ต่อมาปี 2564 ทางกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทบทวนความเหมาะสม และความคุ้มค่าในการดำเนินการโครงการระบบรถไฟฟ้าในต่างจังหวัดทั้งหมด 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ พิษณุโลก และนครราชสีมา โดยให้ปรับรูปแบบจากเดิมเป็นรถไฟฟ้ารางเบาแตรม (Tram) เปลี่ยนเป็นระบบรถโดยสารอัตโนมัติ (Automated Rapid Transit) หรือเออาร์ที (ART) ตามนโยบาย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม เพื่อให้สอดคล้องกับรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ตที่ได้รับเป็นระบบ ART แล้วเช่นกัน โดยการรถไฟ

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ทำหนังสือภายในส่งถึงที่ปรึกษาโครงการระบบขนส่งมวลชน (แตรม) จ.นครราชสีมา เพื่อพิจารณาในการลดต้นทุนการก่อสร้าง เช่นเดียวกับรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ต ปรับเป็น ART แล้ว สามารถลดวงเงินการก่อสร้างได้เกือบ 2 หมื่นล้านบาท ที่สุดแล้วได้มีการปรับรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา นครราชสีมา ไปเป็นระบบ ART จึงต้องศึกษาใหม่ทั้งหมด เพราะผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม กฎหมาย รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ของแตรม และ ART มีความแตกต่างกัน

เคาะรถไฟฟ้า3ระยะ3สาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด เมื่อช่วงปลายวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา การรถไฟฟษานขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา มายังห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, ภาคเอกชน และสื่อมวลชนร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก โดยนายธนู นาคธรณินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า (ผอ.ฝพค.) การรถไฟฟษานขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า สำหรับโครงการรถไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา แบ่งเป็น 3 ระยะ 3 สาย ได้แก่ ระยะที่ 1 สายสีเขียวและสายสีส้ม ระยะที่ 2 สายสีม่วง และระยะที่ 3 ส่วนต่อขยายสายสีเขียวและสายสีม่วง โดยระยะที่ 1 สายสีเขียวนั้นจะมีระยะทางยาวประมาณ 11.17 กิโลเมตร 21 สถานี มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณตลาดเซฟวัน (ถนนมิตรภาพ) และสิ้นสุดบริเวณสถานีคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนาวิสวัสดิ์

เลี้ยงศึกษาเสร็จเดือนตุลาคม

นายธนูกล่าวว่า รฟม.ได้รับนโยบายจากกระทรวงคมนาคม ให้ไปศึกษารูปแบบรถไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ไม่ว่าจะมีความต้องการใช้งานของประชาชน และเรื่องของการประมาณการก่อสร้าง ทาง รฟม.จึงได้จ้างที่ปรึกษาเพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบรถไฟฟ้าที่จะใช้งาน โดยได้เริ่มศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 เน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปัจจุบัน ตามแผนจะศึกษาแล้วเสร็จภายใน



กลางเดือนตุลาคม 2565 นี้ หลังจากนั้นจะได้นำผลการศึกษามาเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชาว จ.นครราชสีมาอีกครั้ง เมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็จะได้นำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณการก่อสร้าง แล้วปี 2566 เสนอต่อกรมเพื่อขออนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว จ.นครราชสีมา หากเป็นไปตามแผนนี้คาดว่าจะในปี 2567 จะสามารถเปิดประมูลคัดเลือกภาคเอกชนที่จะมาดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2568 และจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ในช่วงปลายปี 2571 ต่อไป

จีรัฐกุมเขม

กัญชา-กัญชง

คุณภาพต่ำ

ลักลอบนำเข้า

ทะเล็ก

ศักยภาพตลาด
กัญชา-กัญชง

ผลิตภัณฑ์ต้นน้ำ
9,615 ล้านบาท

- ▶ ยอดดอกแห้ง 8,123 ล้านบาท
- ▶ ใบแห้ง 1,128 ล้านบาท
- ▶ เมล็ด 140 ล้านบาท
- ▶ อื่นๆ 224 ล้านบาท

อุตสาหกรรม
กัญชา-กัญชง
2.8
หมื่นล้านบาท

ผลิตภัณฑ์กลางน้ำ
14,689 ล้านบาท

- ▶ สารสกัดเข้มข้น 12,410 ล้านบาท
- ▶ น้ำมันกัญชา/น้ำมันกัญชง 1,383 ล้านบาท
- ▶ เสน่ห์กัญชง 896 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ
2,700 ล้านบาท

- ▶ ยารักษาโรคและอาหารเสริม 1,500 ล้านบาท
- ▶ อาหารและเครื่องดื่ม 1,200 ล้านบาท

เอ็กซ์เชรต์ตลาดกัญชา-กัญชง
3 เดือนหลังปลดล็อกกัญชาเสรี
TIHTA ซีปริมาณช่อดอกพุ่ง
แต่คุณภาพสอบผ่านแค่ 60-70%
ขณะที่สินค้าลักลอบนำเข้าทะเล็ก
ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิต
และรัฐบาลเร่งแก้ปัญหา
ออกมาตรการคุมเข้ม
พร้อมวางแผนรับมือ
สินค้าอันตรายในช่วงปลายปี



คาดการณ์ตลาด 3 ปี ข้างหน้า

การเติบโต
10-15%

มีมูลค่ากว่า
4.28
หมื่นล้านบาท

สร้างรายได้
ให้เกษตรกร
8 แสน-1.2 ล้านบาท
ต่อไร่ต่อปี

ภาพรวมตลาดกัญชา
การแพทย์-สันทนาการ

ปี 2567 ▶ ตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์ไทยจะมีมูลค่า
สูงกว่า 7,000 ล้านบาท

▶ ตลาดกัญชาเพื่อสันทนาการ จะมีมูลค่า
สูงกว่า 1.4 หมื่นล้านบาท

ปี 2568 ▶ ตลาดกัญชง มีมูลค่า 1.57 หมื่นล้านบาท
เติบโตปีละ 126%

ที่มา: "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวม

ฐาน INFO GRAPHIC



ถึงการปลดล็อกกัญชา
เสรีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 9 มิถุนายน 2565
ส่งผลให้กัญชา-กัญชง
แปรสภาพจากพืชเสพติด

สู่ "พืชเศรษฐกิจ" ที่มีขนาดตลาดโต
ทั้งนี้จากข้อมูลศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เดือนเมษายน 2565 ระบุว่า
อุตสาหกรรมกัญชา-กัญชง ตั้งแต่
ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ มีมูลค่า
กว่า 2.8 หมื่นล้านบาท และคาดว่าใน
อีก 3 ปีข้างหน้าหากมีการเติบโตเฉลี่ย
10-15% จะมีมูลค่าสูงขึ้นไปเป็น 4.28
หมื่นล้านบาท แต่แนวโน้มจะเป็นเช่น
นั้นหรือไม่ หลังปลดล็อก "กัญชาเสรี"



3 เดือนแรกผลลัพธ์เป็นเช่นไร และเกิดปัญหาอะไรบ้าง

นายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า การเปิดเสรีกัญชานับจากวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันพบว่า มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยเฉพาะปริมาณช่อดอก แต่ขณะเดียวกัน ก็พบว่าช่อดอกกัญชงคุณภาพแบบ medicalเกรดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงมีสัดส่วนเพียง 60-70% เท่านั้น และคาดว่าจนถึงปลายปีจะมีผลผลิตออกมาจำนวนมากจากผู้ผลิตที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนไว้ ขณะเดียวกันยังพบว่า มีการลักลอบนำกัญชง กัญชาจากต่างประเทศเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ปลูก ดังนั้นรัฐต้องปกป้องด้วยการจัดตั้งหน่วยป้องกันปราบปราม พร้อมออกกฎหมายให้ชัดเจน

อย่างไรก็ดี ปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน “Asia International HEMP and Cannabis Expo 2022” คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานนับ 1 หมื่นคน และมีต่างชาติที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเดินทางเข้ากว่า 1,000 คน และมีบริษัทต่างชาติและคนไทยมาร่วมออกงาน 300-500 ราย งานนี้มีความสำคัญและนัยยะความสำคัญและการเติบโตของอุตสาหกรรมจึงอยากให้ทุกคนมาช่วยกันสร้างอุตสาหกรรมในแนวสร้างสรรค์เพื่อให้อุตสาหกรรมเติบโตได้อย่างยั่งยืน อย่าทำอะไรกันแบบชอตเทอม รัฐบาลไม่ได้บอกให้ออกมาสูบแต่ให้ออกมาสร้างอุตสาหกรรมและเปิดเสรีทางการแพทย์และให้ทุกคนช่วยกันสร้างทัศนคติที่ดีและสร้างสวัสดิ์ต่ออุตสาหกรรมซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบ

ด้านนายพงษ์สกร ดำเนินประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจพลังงานและกัญชงกัญชา บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL กล่าวว่า หลังเปิดเสรีกัญชาพบว่า มีประชาชนสนใจลงทะเบียนจำนวนมาก แต่กลับไม่ได้ผลผลิต

มากตามที่คาดหวัง เพราะตายหรือผลผลิตไม่งาม เมื่อปลูกไป 1-2 รอบเริ่มเปื้อนและเลิกปลูกไป ทำให้ผลผลิตจากภาคครัวเรือนไม่ได้มากเท่ากับจำนวนที่แจ้งจุด และผลผลิตส่วนนี้จะไม่ถูกนำออกมาใช้งาน แต่ยิ่งเชื่อว่าในช่วงปลายปีจะเป็นช่วงที่มีผลผลิตออกมาเยอะและมีแนวโน้มที่จะล้นตลาด แต่ของที่ล้นตลาดเป็นของที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่มีใครนำไปใช้ประโยชน์ ไม่มีคนซื้อโรงสกัดก็จะไม่รับสกัดเพราะกำลังว่าเครื่องจะปนเปื้อน เพราะฉะนั้นถ้าปลูกช่อดอกที่มีคุณภาพได้ก็ไม่มีความกังวล เพราะยังมีดีมานด์ และในอนาคตสามารถส่งออกช่อดอกคุณภาพสูงไปขายต่างประเทศได้

“นอกจากขายช่อดอกเข้าตลาดการแพทย์แล้ว ยังมีการนำมาสกัดเป็นน้ำมัน full spectrum สำหรับใช้ใส่ในเครื่องสำอาง หรืออาหาร ซึ่งเป็นตลาดที่ยังมีดีมานด์ ซึ่งหากวิเคราะห์ดีมานด์หลายๆฟาร์มตอนนี้ถ้าปลูกไม่ตรงกับคุณภาพที่ลูกค้าจะนำไปใช้หรือคุณภาพไม่ได้ ก็จะเริ่มปลูกลดลงและออกจากตลาดไปเพราะหาที่จำหน่ายลำบาก และอีกสักกระยะเมื่อภาคการท่องเที่ยวเดินได้กัญชา กัญชง กลุ่มสันหนากการก็จะใช้มากขึ้น ดังนั้นการปลูกที่มีคุณภาพดีมานด์ยังสูง แต่ถ้าคุณภาพต่ำดีมานด์ก็ยังน้อยและไม่เป็นที่ต้องการ”

ขณะที่นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ผู้บริหารฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา และ ผู้ก่อตั้งร้าน RG420 cannabis store ข้าราชการ กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า หลังการปลดล็อกกัญชากัญชง จะเห็นถึงการต่อต้านจากสังคม แต่หลังจากนั้นสังคมมีการเรียนรู้มากขึ้นจากการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ร่วมกันทำให้เกิดการยอมรับมากขึ้นในสังคม แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่า จะไม่ต้องมีการควบคุมการใช้หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในการควบคุมการขายยังจำเป็นมากๆ เพราะยังมีกลุ่มเปราะบางที่พึ่งคอยช่วยกันดูแลไม่ให้การเข้าถึงกัญชาเช่นเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งก็คงต้องรอดูกฎหมายต่อไป

ส่วนเรื่องของราคาซึ่งขณะนี้

เข้าใจว่ามีการแอบลักลอบนำเข้ากัญชาจากต่างประเทศเข้ามาขายในประเทศไทยซึ่งราคาถูกกว่ามาก ทำให้เกษตรกรรายย่อยประสบปัญหาไม่สามารถขายได้ เพราะมีทางเลือกจากประเทศที่มีการเปิดเสรีมานานทำให้มีความรู้ในวงจรและวอลลุ่มที่ทำได้มากกว่านี้คือความได้เปรียบของคนที่เปิดตลาดก่อน ซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเกษตรกรไทยพึ่งจะได้มีความรู้จากการปลูกกัญชาประมาณ 1 ปี ซึ่งเราจะคาดหวังว่ากัญชาในคอกปรกนั้นจะมีคุณภาพเทียบเท่ากับต่างประเทศนั้นเป็นไปได้ยากมาก

ดังนั้นจำเป็นอย่างมากที่จะเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้ได้พัฒนา

ต่อหน้า 16



ไม่ใช่เปิดช่องให้พ่อค้าที่เห็นแก่ตัวอยากได้กำไรมากๆแล้วไปนำเข้าของถูกมาถล่มตลาดเมืองไทยสุดท้ายกัญชาไทยก็จะมีทางเดินจริงๆกฎหมายต้องห้ามนำเข้าอยู่แล้ว การลักลอบนำเข้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีกฎหมายและเป็นเรื่องที่ห้าร้ายเกษตรกรโดยตรงและควรที่จะสงวนไว้ให้กับเกษตรกรในประเทศตัวเองเท่านั้น แม้แต่ประเทศที่เปิดเสรีก่อนยังไม่อนุญาตให้นำเข้าจากต่างประเทศเพราะต้องการปกป้องอุตสาหกรรมนี้ให้กับเกษตรกรของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจได้

ในส่วนของผลผลิตหลังจากปลดล็อกเมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีการลงทุนมากขึ้นแต่ผลผลิตจะออกมาจริงๆช่วงปลายปีนี้อย่างล้นหลาม สิ่งที่ภาครัฐจะต้องตระหนักและช่วยกันคือถ้าผลผลิตออกมาเยอะๆในอนาคตจะออกไปขายที่ไหนและจะหารายได้ได้อย่างไร ไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาเรื่องของล้นตลาดแน่นอนซึ่งอาจจะส่งผลต่อราคาขายในอนาคต ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับคนกลาง เพราะไทยเป็นประเทศทุนนิยมเสรีไม่มีการกำหนดราคากลาง

และอีกประเด็นคือยังไม่มีระบบการซื้อขายที่ชัดเจนซึ่งภาครัฐควรจะต้องทำคือจะต้องเป็นคนกลางในการระบุให้ได้ว่ามีการซื้อจากที่ไหนและขายไปที่ไหน เพื่อปกป้องสุขภาพของผู้เสพ ผู้ใช้ และเพื่อความยุติธรรมของผู้ปลูกที่ขออนุญาตมาแล้ว ผู้ปลูกที่ขออนุญาตมาแล้วควรจะได้ผลประโยชน์ก่อนคนที่ยังไม่ได้ขออนุญาต ไม่ใช่คนที่แอบปลูกมาก่อนหรือกลุ่มใต้ดิน ไม่อย่างนั้นคนที่ลงทุนไปก่อนและคนที่พยายามทำถูกต้องทุกอย่างจะคืนทุนได้อย่างไร

“ในส่วนของเรา เราได้รับซื้อที่เราใช้คือเกรดที่ขายได้ และเกรดที่นักท่องเที่ยวให้การยอมรับซึ่งต้องเป็นกัญชาเกรด A อยู่ที่ประมาณ 1.5- 2 แสนบาทต่อกิโลกรัมช่อดอก บางที่ขึ้นไปถึง 3.5 แสนบาทต่อกิโลกรัมด้วยซ้ำ ถ้าเป็นเกรดที่ออปที่มีกรตรวจ COA ชัดเจนมีผลการวิเคราะห์สารตกค้างชัดเจน เราให้ราคาสูงมาก เราพอใจในราคาเท่านี้เราก็คงไม่จำเป็นที่จะต้องลงไปกดราคาชาวบ้าน เราไม่เคยประกาศลดราคาเรามีแต่ขึ้นเพื่อที่จะเซ็ทเรทราคาให้สูงเข้าไว้แต่อย่างไรก็ตามต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพไม่ใช่หมายความว่าราคานี้จะได้ทุกเกรด” ●

ชาวไร่ยาสูบโอดยิ่งปลูก-ยิ่งจน โควต่ำลด รับซื้อต่ำ สวนทางปุ๋ยแพง สะท้อนปัญหาบุหรี่เถื่อน-บุหรี่ไฟฟ้า



เกษตรกรชาวไร่ยาสูบ ต.สายน้ำคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการปลูกไร่ยาสูบจำนวนมาก อีกพื้นที่หนึ่งของประเทศไทย ติดป้ายข้อความระบุว่า “วอนการยาสูบฯ หยุดทำร้ายชาวไร่ยาสูบ โควต่ำลด ต้นทุนสูง รับซื้อราคาต่ำ” ติดไว้หน้าแปลงเพาะต้นกล้า และโรงบ่มใบยา เพื่อเรียกร้องให้มีการช่วยเหลือ ภายหลังจากการยาสูบได้ปรับลดโควต่ำรับซื้อใบยาสูบจาก เกษตรกรลงอีก 25% จากที่เคยปรับลดไปแล้วถึงร้อยละ 45 นับตั้งแต่ช่วงการเปลี่ยนแปลงภาษีใบยาสูบและบุหรี่ ปี 2560 ที่ผ่านมา ทำให้โควต่ำของ จ.เชียงราย คงเหลือที่จะจำหน่ายได้เพียง 1.3 ล้านกิโลกรัม จากเดิมที่เคยมีโควต่ำกว่า 3 ล้านกิโลกรัม

นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ ประธานเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลและผลกระทบแก่ชาวไร่ยาสูบเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะส่งผลทำให้ไม่สามารถตัดสินใจลงเพาะกล้าพันธุ์ได้ หลายคนอาจไม่ได้โควต่ำปลูก หรือหากได้ก็ไม่เพียงพอที่

จะสร้างรายได้มาจุนเจือครอบครัว นอกจากนี้ แนวทางช่วยเหลือของการยาสูบด้านปัจจัยการผลิตในราคา กิโลกรัมละ 6 บาทกว่านั้น สวนทางกับต้นทุนการผลิตที่ ปัจจุบันมีราคาแพงมากกว่าอดีตถึงเท่าตัว ยังมีต้นทุนค่าแรงและค่าพินที่ขึ้นราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 16 บาท จึงเรียกร้องให้การยาสูบช่วยเหลือใน 2 แนวทาง คือ ชะลอการลดโควต่ำใหม่ก่อนออกไปก่อน โดยให้คงรับโควต่ำเดิมอย่างน้อยเท่าปี 2564 ที่โควต่ำของเชียงรายจะอยู่ที่ประมาณ 1.7 ล้านกิโลกรัม และพิจารณาการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตตามความเป็นจริง

“เฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย มีการปลูกยาสูบกันอย่างแพร่หลาย เป็นอาชีพหลักแทบทั้ง 18 อำเภอ โดยเฉพาะ อ.แม่ลาว อ.แม่จัน และ อ.แม่สาย ที่มีสถาบันบ่มใบยาที่รับซื้อใบยาสูบแก่เกษตรกร มีผู้ที่เกี่ยวข้องในการเพาะปลูกกว่า 1,000 ราย พื้นที่ปลูกกว่า 10,000-15,000 ไร่ การปรับลดโควต่ำปีที่ผ่านมา การยาสูบให้โควต่ำรับซื้อแก่เกษตรกรประมาณ 3 ล้านกิโลกรัม ปีนี้ปรับลงอีกร้อยละ 25 ทำให้คงเหลือโควต่ำประมาณ 1.3 ล้านกิโลกรัม ขณะที่พื้นที่และกลุ่มเกษตรกรที่เพาะปลูกยังคงเท่าเดิม จึงทำให้เกิดเป็น

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คนเมือง-ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 18 กันยายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16261

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 112.77 Ad Value: 135,324

PRValue (x3): 405,972

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงาน: ชาวไร่ยาสูบโอดยิ่งปลูก-ยิ่งจน โควต้าลด ไร่ชื้อดำ สวนทางปุ๋ยแพง สะท้อน...



ปัญหาอย่างรุนแรง

นายณรงค์ศักดิ์กล่าวด้วยว่า ความจริงแล้วการยาสูบมีรายได้ให้กับรัฐบาลจากชาวไร่ยาสูบปีละกว่า 6 หมื่นล้านบาท แต่เงินที่จะมาซื้อใบยาสูบจากชาวไร่เป็นเงินแค่กว่า 1,000 ล้านบาท ไม่น่าจะให้ส่งผลกระทบต่ออาชีพการปลูก เพราะถือเป็นอาชีพหลักที่ทำสืบทอดกันรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ดั้งเดิม แต่เพิ่งมีปัญหาตั้งแต่ปี 2560 นับแต่มีการปรับโครงสร้างภาษีส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของอาชีพชาวไร่ยาสูบ และทุกวันนี้ยังมีแนวโน้มที่จะกระทบหนัก ซึ่งอยากให้ทางรัฐบาลหรือทางการยาสูบให้ความสำคัญกับเกษตรกรชาวไร่ยาสูบเพราะถือเป็นต้นน้ำของการผลิต การที่จะหันไปผลิตพืชอื่นๆ ก็ไม่มีพืชไหนมารองรับอาชีพให้กับพวกเขา และพวกเขาก็ยังรักและหวงแหนอาชีพนี้ อยากสืบทอดให้กับลูกหลานต่อไปในอนาคต ซึ่งทางการยาสูบจะต้องกำหนดให้ชัดเจนภายในเร็วๆ นี้ เนื่องจากเดือนหน้าจะเริ่มฤดูเพาะปลูกจะเริ่มลงเพาะกล้าพันธุ์ ซึ่งเกษตรกรจะได้เตรียมความพร้อม หากยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนก็จะต้องขับเคลื่อนไปเรียกร้องที่กรุงเทพมหานครต่อไป

นายสุพจน์ เสงี่ยม กรรมการเครือข่ายไร่ยาสูบ

จ.เชียงราย กล่าวว่า ต้นทุนหลักๆ ในการผลิตใบยาสูบจะเป็นค่าแรง โดย 1 ใน 3 ของราคาขายจะไปตกอยู่ในเรื่องค่าแรงอีก ส่วนหนึ่งจะเป็นค่าปุ๋ยส่วนที่เหลือจะเป็นค่าจัดการต่างๆ ล่าสุดมีการคำนวณต้นทุนการผลิตจากราคาปุ๋ย ราคาค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตจะอยู่ที่กิโลกรัมละกว่า 116 บาท แต่การยาสูบรับซื้อเพียงกิโลกรัมละกว่า 120 บาท จะเหลือเงินส่วนต่างไม่มาก บางรายได้โควต้าเพียง 1,000 กิโลกรัม จะเหลือเงินรายได้ 6 เดือน ในการเพาะปลูกเพียง 3,000-4,000 บาท เท่านั้น ซึ่งเป็นราคาที่ไม้สมคูล ยิ่งการปลูกใบยาสูบเป็นพืชที่ต้องใช้ปุ๋ยค่อนข้างมาก 1 ไร่ ใช้ปุ๋ยถึง 200 กิโลกรัม และปุ๋ยยาสูบเป็นปุ๋ยเฉพาะที่มีราคาแพงกว่าปุ๋ยทั่วไป ปกติก่อนหน้านี้ปุ๋ยยูเรียตามท้องตลาดอยู่ที่ราคา 700 บาท ส่วนปุ๋ยยาสูบจะอยู่ที่ราคา 1,400 บาท ยิ่งปีนี้ปุ๋ยยูเรียขยับราคาขึ้นถึง 1,300 บาท จะทำให้ปุ๋ยสำหรับยาสูบสูงขึ้นไปไม่ต่ำกว่ากระสอบละ 2,500 บาท ซึ่งการยาสูบจะช่วยเหลือต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นเพียง 6.25 บาท ซึ่งชาวไร่ขาดทุนตั้งแต่ต้นแต่กลับได้รับการช่วยเหลือแค่นิดเดียว ขณะที่การยาสูบรายงานงบดุลปี 2563 ให้โบนัสพนักงาน 52 ล้านบาท และปี 2564 จัดสรร

งบประมาณให้พนักงานอีก 108 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเงินช่วยเหลือชาวไร่เป็นเงินเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าทางการยาสูบให้ความสำคัญกับพนักงานมากกว่าชาวไร่ แค่ลำพังเงินชดเชยให้เกษตรกร 159 ล้านบาท กว่าจะได้ยากเย็น ทางการยาสูบอ้างว่าขาดทุนให้ไปเรียกร้องจากรัฐบาลส่วนกลางเอาเอง

นายเอกภพ เพียรพิเศษ รองประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพและติดตามการบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปรับข้อมูลปัญหาข้อเท็จจริงจากกลุ่มชาวไร่ยาสูบ พร้อมกับเข้าตรวจเยี่ยมแปลงเพาะกล้าและสถานีรมใบยา ในพื้นที่ ต.สายน้ำคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เพาะปลูกใบยาสูบแหล่งใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของ จ.เชียงราย และของประเทศไทย เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการแก้ไขปัญหในรอบ 10 ปีที่มีการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์สามมิติและขึ้นภาษีบุหรี่ต่อเนื่องเพื่อหวังลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ แต่ยังมีคนไทยกว่า 10 ล้านคนที่ยังนิยมสูบบุหรี่อยู่ แต่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยหันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าและซื้อบุหรี่จากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาถูกลักลอบเข้ามาทางชายแดนมาสูบแทน ทำให้ยอดจำหน่ายบุหรี่ในประเทศลด จึงมีการปรับลดโควต้ารับซื้อใบยาจากชาวไร่ จึงกลายเป็นผลกระทบ ซึ่งการรับเรื่องครั้งนี้มี 2 ประเด็น คือ การช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร การแก้ไขปัญหาคิวต่ำพื้นที่และผลผลิตของใบยาสูบที่จะผลักดันส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้รับซื้อโควต้าเดิมอย่างน้อย 1.8 ล้านกิโลกรัม ส่วนประเด็นส่วนประกอบหรือสารปรุงแต่ง เช่น เมเนทอล ที่อาจส่งผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบนั้น ไม่น่ากังวล เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขจะลดเรื่องนี้ออกไปก่อนแล้ว

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คนเมือง-ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 18 กันยายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16261

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 112.77 Ad Value: 135,324

PRValue (x3): 405,972

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงาน: ชาวไร่ยาสูบโอดยิ่งปลูก-ยิ่งจน โควด้าลด รับซื้อต่ำ สวนทางปุ๋ยแพง สะท้อน...

ก่อนหน้านี้กลุ่มชาวไร่ยาสูบนำโดย นายกิตติทัศน์
ผาทอง ตัวแทนสมาคมผู้ข่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบ
จ.เชียงราย พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ ประธาน
เครือข่ายชาวไร่ยาสูบ จ.เชียงราย ตลอดจนกลุ่มคณะ
กรรมการเครือข่ายชาวไร่ยาสูบและตัวแทนเกษตรกรชาวไร่
ยาสูบ จ.เชียงราย กว่า 200 คน พากันปักหลักชุมนุมที่ศาลา
กลางจังหวัดเชียงราย เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมและ
ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย ผ่านไปถึง
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
คลัง เพื่อขอให้ช่วยเหลือจากปัญหาต้นทุนการผลิตใบยาสูบ
ที่เพิ่มสูงขึ้น และการลดโควตารับซื้อใบยาพันธุ์เวอร์จิเนีย
สำหรับฤดูกาลผลิต 2565/2566 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ปลูก
ไร่ยาสูบอย่างหนัก

โดยมีนายสมบูรณ์ ศรีไพศาลเจริญ ผู้อำนวยการ
การศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย ได้เข้ารับเรื่อง
จากกลุ่มเกษตรกร โดยรับปากจะนำเสนอหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบและพิจารณาดำเนินการ
ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกใบยาสูบตั้งแต่เดือนตุลาคม
เป็นต้นไป

เหรียญชัย จันท์สุภาเสน



ทอล์กออฟเดอะทาวน์

ดร.สง่า ดามาพงษ์

'ตลาดเขียว'เป็นได้มากกว่าตลาด

เสน่ห์ของ "ตลาด" ในอดีต คือ จุดนัดพบของผู้คนในชุมชนที่มีชีวิตชีวา เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรผู้ผลิตนำผลผลิตของตนเองมาจำหน่ายโดยตรง และหรือขายให้แม่ค้าในตลาด เป็นสถานที่คนซื้อกับคนขายใช้ปฏิสัมพันธ์ด้วยการสื่อสารกันอย่างออกรสออกชาติ และตลาดคือ แหล่งพึ่งพาของทุกชีวิตในชุมชนให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข จนกลับกลายเป็นวิถีของผู้คนสืบทอดต่อกันมายาวนานมา ณ เพลานี้ ตลาดยังคงเป็นตลาด แต่ไม่เหมือนเดิม ความมีเสน่ห์ที่เคยมีเริ่มเลือนลางลงไป จากหลากหลายมิติของความเป็นตลาด เมื่อครั้งอดีต ปัจจุบันตลาดเป็นได้แค่แหล่งซื้อขายเชิงธุรกิจ โดยใช้เงินเป็นตัวตั้ง จึงเกิดความแข็งกระด้าง ความละมุนหายไป ไม่สนใจการได้มาซึ่งอาหารที่จะให้ชีวิตดำรงอยู่อย่างสุข หนึ่งในนั้นคือ ตลาดกลับกลายเป็นแหล่งรวมอาหารปนเปื้อน จนทำให้ทั้งคนผลิตคนขาย คนซื้อ มีคุณภาพชีวิตที่เสื่อมถอยลงตลอดจนวงจรเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคถูกตัดขาด

จึงมีคำถามเกิดขึ้นมาว่า...แล้วเราจะเรียก

ความมีเสน่ห์ของตลาดกลับคืนมาสู่สังคมไทยในบริบทใหม่ได้หรือไม่?

ประเทศไทยโชคดีที่ยังไม่สิ้นคนดีศรีกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา มีคนไทยกลุ่มเล็กๆ หลายกลุ่มที่มองเห็นคุณค่าความเป็นตลาดในมิติสร้างสุข หนึ่งในนั้นคือ คุณวัลลภา แวน วิลเลี่ยนรัวร์ด์ รวมทั้งกลุ่มกรีนเนอรี และกลุ่มอื่นๆ ได้เริ่มขับเคลื่อนให้เกิดตลาดที่เป็นมิตรกับสุขภาพ เรียกว่า "ตลาดเขียว" ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.

ตลาดเขียว เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรนำพืชผักผลไม้และผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นเกษตรอินทรีย์หรือปลอดภัยมาวางจำหน่ายด้วยตนเอง หรือมาขายให้กับผู้ขายในตลาด เพื่อให้ผู้ซื้อได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ตามหลักเกณฑ์ตลาดสดนำร่องของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สอ.)

คงไม่ผิดที่จะกล่าวว่า หากชุมชนใดสามารถส่งเสริมให้เกิดตลาดเขียวขึ้นมาได้

สำเร็จ ชุมชนเหล่านั้นจะมีความมั่นคงทางอาหาร ที่ครบห่วงโซ่อาหารได้อย่างสมบูรณ์ เพราะตลาดเขียวได้เล่นบทบาทเป็นกลางน้ำที่เชื่อมร้อยระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์หรือปลอดภัย ที่เป็นต้นน้ำกับผู้ซื้อที่ต้องการบริโภคอาหารแห่งสุขภาพ ซึ่งเป็นปลายน้ำ

การขับเคลื่อนให้เกิดตลาดสีเขียว ควรเร่งรัดกำหนดให้เป็นนโยบายที่สำคัญของชุมชน อันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นแกนการขับเคลื่อนร่วมกับคนในชุมชนอย่างจริงจัง โดยคำนึงถึงการทำให้คนในชุมชนมีความเป็นเจ้าของ (ownership) ระดมทรัพยากรและต้นทุนทางสังคมที่อยู่ภาคพื้นให้เกิดระบบและกลไกการจัดการที่ดี ตลอดจนให้ภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ร่วมกัน (win win project)

หากชุมชนใดผลักดันให้เกิดตลาดเขียวขึ้นมาได้ ชุมชนนั้นจะได้มาซึ่ง 3 F คือ เกิด Food Community หรือชุมชนอาหาร เกิด Food Citizenship หรือพลเมืองอาหาร และเกิด Food&Nutrition Literacy หรือความ

ฉลาดรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ทั้ง 3 F
นี้จะนำพาชุมชนสู่ 2 FS นั่นคือ Food Safety
อาหารปลอดภัย และ Food Security ความ
มั่นคงทางอาหารในที่สุด

ตลาดเขียว เป็นสะพานบุญที่ส่งทอดต่อ
ให้คนในชุมชนได้รับความสุขอย่างน้อย 4 มิติ
1.ด้านเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เกษตรกรและ
ผู้จำหน่ายอาหาร 2.ด้านสุขภาวะ ลดการเจ็บป่วย
ด้วยโรคที่เกิดจากการใช้สารเคมีการเกษตรและ
มีโภชนาการที่ดี 3.ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศ เอารวมชาติกลับคืนสู่ชุมชน และ 4.ด้าน
วัฒนธรรม ฟื้นฟูการแบ่งปัน ความเอื้ออาทร
และความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ดังนั้น
ตลาดเขียวจึงเป็นได้มากกว่าตลาด

ตลาดเขียวเป็นนวัตกรรมทางสังคม ที่ใช้
อาหารเป็นตัวเดินเรื่องราวชีวิตที่มีคุณภาพ
ของผู้คนในแต่ละชุมชน ให้อาศัยอยู่ร่วมกัน
อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสุขสันต์ ถ้าเราใช้
ความรักเป็นพลังในการสร้างตลาดเขียวให้
ครอบคลุมทั่วไทยได้สำเร็จ ตลาดเขียวจะ
กลับกลายเป็นมรดกของแผ่นดิน ที่ส่งทอด
ต่อให้ลูกหลานไทยในอนาคตอันไม่ไกลนี้

อาคมห่วง'เงินเฟ้อ-น้ำมัน'

จุดเศรษฐกิจฟื้นช้า-คาดทั้งปีโต3.5%

'อาคม' ห่วงน้ำมัน-เงินเฟ้อ ดึงตรงดีเซลถูกสวนกระแสโลก สร้างหนี้กองทุน 1.24 แสนล้าน มั่นใจท่องเที่ยวฟื้น 10 ล้านคน-ส่งออกโต 10% ลงทุนรัฐ-เอกชน และมาตรการกระตุ้นศก.รัฐหนุนทั้งปีโต 3-3.5% มีแรงส่งปีหน้าคาดโต 3-4%

นายอาคม เดิมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ในรายการ "คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องรัฐมนตรี" ทาง FM 92.5 MHz ว่ายอมรับมีความกังวลปัญหาเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง จากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกผันผวน ซึ่งที่ผ่านมากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปอุดหนุนจนติดลบ 1.24 แสนล้านบาท เพื่อลดภาระต้นทุนการขนส่งสินค้าไม่ให้ส่งผ่านไปซึ่งราคาสินค้าต้องปรับขึ้น เป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชน

"ไทยเป็นประเทศเดียวที่มีกลไกกองทุนดูแลเสถียรภาพราคาน้ำมันในประเทศ เป็นระบบที่ดี ไม่ทำให้เศรษฐกิจจอบอบซ้ำ ประเทศอื่นๆปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาด แต่ขณะนี้เริ่มมีประเด็นว่าไทยใช้น้ำมันถูกเกินไปหรือไม่ โดยปีในช่วงที่ราคาน้ำมันตลาดโลกขึ้นไปสูงมากที่สุดไม่เกิน 120 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล แต่ก็ให้กองทุนตั้งราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่เกิน 35 บาท/ลิตร ทั้งที่ราคายังไม่สูงเท่ากับปี 2550-2551 ที่ขึ้นไปถึง 130-140 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล และคอนนั้นไม่ได้มีการตั้งตรงราคาขายปลีกในประเทศไว้แบบนี้ ที่สำคัญเงินกองทุนมีดำเนินการหรือไม่ยังเป็นปัญหา"

อย่างไรก็ตาม ปีนี้มั่นใจอัตราการขายตัวทางเศรษฐกิจของไทยจะโตได้ 3-3.5% เทียบกับปีก่อนโต 1.5% เนื่องจากการท่องเที่ยวฟื้นตัว

ชัดเจน หลังเปิดประเทศ ยกเลิกไทยแลนด์พาส ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยจนถึงเดือนก.ย.ราว 5 ล้านคน โดยเฉพาะจากตะวันออกกลาง อินเดีย อินโดนีเซีย และยุโรป

นายอาคมกล่าวว่า หากในช่วงที่เหลือของปีนี้มีต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยเดือนละ 1 ล้านคน คาดว่าทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยราว 8-10 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 4 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยในช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และภาคบริการต่างๆ จะกลับมาประกอบธุรกิจ เกิดการจ้างงาน ทำให้คนมีรายได้นำไปจับจ่ายใช้สอย กระตุ้นเศรษฐกิจได้ต่อเนื่องจนถึงปี 2566 ที่คาดว่าจะโตได้ 3-4% แม้หลายฝ่ายจะมองว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้าแต่มั่นคง ดีกว่าฟื้นตัวเร็วแต่ฟูบ

นอกจากนี้ การส่งออกของไทยยังได้อานิสงส์จากค่าเงินบาทอ่อน คาดว่าทั้งปีนี้จะโตได้ 10% ส่งผลดีต่อผู้ส่งออกที่ใช้วัตถุดิบในประเทศ เช่น ผลผลิตทางการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ เกิดการใช้จ่ายและการบริโภคในประเทศมากขึ้น การค้าชายแดนที่เพื่อนบ้านของไทยกลับมาค้าขายกันอีกครั้ง รวมถึงเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลในไทยสร้างรายได้เข้าประเทศ

ขณะเดียวกัน ยังมีแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทั้งโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 เราเที่ยวด้วยกัน รวมถึงเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกอบกับการลงทุนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนยังดำเนินการต่อเนื่อง

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 18 กันยายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16261

Col.Inch: 13.30

Ad Value: 15,960

ภาพข่าว: หนีฝน

หน้า: 12(บน)

PRValue (x3): 47,880

คลิป: ชาว-ดำ



หนีฝน - ชาวนาในพื้นที่ ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย เร่งเกี่ยวข้าวในนาเพื่อ
ป้องกันความเสียหาย เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุฝนตกชุกใน
ช่วงวันที่ 17-21 กันยายนนี้ เมื่อวันที่ 17 กันยายน



ชมคลิปวิดีโอ

ปักธงเตือน ลำตะคองล้น

4เขื่อนเหนือ เร่งระบายอ่าง

โคราชปักธงเตือนลำตะคอง
ล้นทะลักตัวเมืองซ้ำ หลังฝน
เทติดต่อกันหลายวันส่งผลให้
ระดับน้ำ □ อ่านต่อหน้า 12



● ถ้าตะคอง□ ต่อจากหน้า 1

เพิ่มสูงขึ้นชลประทานตั้งเครื่องคันน้ำ เปิดประตูระบายน้ำเพิ่มทั้ง 3 บาน เร่งระบายมวลน้ำลงแม่น้ำ รองรับฝนกระหน่ำอีก 11 อ่างจาก 23 อ่างเก็บน้ำเกินความจุ 100% แล้ว ด้าน 4 เขื่อนภาคเหนือ สิริกิติ์-แกวน้อยบำรุงแดน-ชม-น่าน มีน้ำไหลเข้าแล้วกว่า 70% ต้องเร่งระบายลงท้ายเขื่อน ถ้าปางยังอ่วม เขื่อนก๊วลม-ก๊วคอกหมา เพิ่มระบาย ส่งผลให้แม่น้ำวังเอ่อทะลักท่วมบ้านริมตลิ่งซ้ำ 'บักตู' ตรวจน้ำท่วมระยอง ทหาร-ตำรวจ-ชรก.เคลื่อนรับพรึบ เร่งกู้จุดจมนสุดเกือบ 2 เมตร ตั้งป้องกันทะลักเข้าพื้นที่เศรษฐกิจ-ชุมชน ชลประทานอุตุรชชชกประตูระบายน้ำขึ้นอีก ระบายน้ำน้ำไหลเข้าทุ่งแก้มลิง เสนา-ผดให้ ด้านขบวนบางปลาหมึกสุพรรณบุรี ฝวนาล่มซ้ำ เร่งกู้ขัวข้าว 'บักป้อม' นั่งหัวโต๊ะอภิบาลสถานการณ์น้ำให้ครอบคลุมทุกมิติ

★ เพิ่มระบายกันโคราชอม

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวัน

เปิดทางน้ำ - เจ้าหน้าที ปก.โนนสูง จนครราชสีมา ตัดสินใจเปิดทางน้ำฝายน้ำล้นบ้านลำโรง เพื่อระบายให้น้ำไหลออกไปลำน้ำลำเชียงไกรเร็วขึ้น หลังปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจนหลากทะลักเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง เมื่อวันที่ 16 ก.ย.

ที่ผ่านมา ส่งผลให้มวลน้ำมหาศาลจากตัวเมือง นครราชสีมา ได้ไหลมาตามลำน้ำลำเชียง ไกร ผ่านข้ามมายังพื้นที่ต.จันอัด อ.โนนสูง เนื่องจากเป็นพื้นที่รองรับปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในตัวเมือง รวมทั้งอ่างเก็บน้ำลำเชียง ไกรตอนล่าง ในพื้นที่อ.โนนไทย ทำให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งมีปริมาณน้ำเต็มความจุ จำเป็นต้องเร่งระบายน้ำออก

โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอโนนสูง ได้เร่งเปิดทางน้ำไหลบริเวณฝายน้ำล้นบ้านลำโรง ต.จันอัด เพื่อให้น้ำไหลไปตามลำน้ำลำเชียง ไกรได้รวดเร็วขึ้น ก่อนไปไหลลงลำน้ำมูลในพื้นที่อ.พิมาย เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมซ้ำเหมือนปีที่ผ่านมา ที่เกิดน้ำล้นตลิ่ง ท่วมนาข้าวและบ้านเรือนของประชาชน ได้รับความเสียหายจำนวนมาก

ขณะที่บริเวณสะพานข้ามลำตะคองมิตรภาพซอย 4 ต.ในเมือง อ.เมือง เทศบาลนครนครราชสีมาได้เปลี่ยนสี่งระดับการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมจากสีเขียวภาวะปกติเป็นสีน้ำเงินเตือนภาวะเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมหลังจากระดับน้ำในลำตะคองมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่เมือง โดยทางสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา นำเครื่องผลักดันน้ำไปติดตั้งไว้ที่ประตูระบายน้ำบ้านข่อยงาม ต.หัวทะเล อ.เมือง พร้อมกับเปิดประตูระบายน้ำทั้ง 3 บาน พื้นผิวน้ำประมาณ 60 ซม. เร่งระบายน้ำในลำตะคองลงสู่ลำมูล เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เมือง และรองรับฝนที่จะตกในช่วงสัปดาห์นี้

ส่วนสถานการณ์ภาพรวมทั้งจังหวัด พบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 อ่าง มีปริมาณน้ำในอ่างเฉลี่ยอยู่ 73% ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 23 แห่ง มี 11 แห่งที่มีปริมาณน้ำเกินความจุ 100% แล้ว และมี 19 อ่างจากทั้งหมด 32 อ่าง ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย อุทกภัย รวม 81 ตำบล 8 ชุมชน รวม 444 หมู่บ้าน ผู้ประสบภัย 9,958 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย ประกอบด้วย พืชไร่ 7,648.50 ไร่ นาข้าว 71,086.25 ไร่ พืชผัก 1,311 ไร่ บ่อปลา 79.50 บ่อ สิ่งสาธารณประโยชน์เสียหาย ถนน 21 สาย ฝาย 3 แห่ง และท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ (บ่อดักคอนกรีต)

2 แห่ง ได้รับความเสียหาย

★ บิ๊กคู่อตรวจท่วมระยอง

ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รว.กลาโหม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจดูสถานการณ์น้ำท่วมระยอง โดยมีข้าราชการทหาร ตำรวจ และหน่วยงานในท้องถิ่นต้อนรับจำนวนมาก

พล.อ.ลงชีพ ดันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ รว.กลาโหม นายสุชาติ ชมกลิ่น รว.แรงงาน และนายสาธิต ปิตุเตชะ รว.สาธารณสุข ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.ระยอง ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและตรวจเยี่ยมการสนับสนุนของกองทัพ เข้าช่วยเหลือวิกฤตน้ำท่วมจากฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำทะเลหนุนสูง

ส่งผลการระบายน้ำลงสู่ลำน้ำประแสร์ข้างเกิดน้ำท่วมขังสูงใน 6 อำเภอ มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 25,000 ครัวเรือน

พล.อ.ประยุทธ์ ได้เดินทางไปรับฟังการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือประชาชนที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เทศบาลตำบลทับมา พร้อมอำเภอบุฉินบุรีเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมทั้งครอบครัวและจิตอาสา ในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยขอให้หน่วยทหารในพื้นที่ ยังคงสนับสนุน จ.ระยอง เสริมกำลังและเครื่องมือช่างเข้าช่วยหากจำเป็น โดยเน้นเตรียมแผนเผชิญเหตุสนับสนุนรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน โดยพิจารณาความอ่อนด้อย ทั้งการกั้นน้ำ เปิดทางน้ำและระบายน้ำ เพื่อป้องกันพื้นที่ชุมชนและลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ที่สำคัญคือ ต้องช่วยป้องกันที่เขตเมืองและชุมชน ช่วยอำนวยความสะดวกการสัญจรประชาชน ดูแลการติดต่อสื่อสารอย่าให้ตัดขาด และให้ระวังโรคระบาด โดยเฉพาะฉี่หนูหากน้ำขังท่วมนาน ย้ำดูแลความปลอดภัยตัวเองและให้สนับสนุนนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่บ้านแดนใหม่ ต.ทับมา แล้วเดินทางไปเยี่ยมผู้ปวยลิดเตียงให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ในพื้นที่และเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโรงเรียนเทศบาล ทับมา และเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมพบปะประชาชนมอบสิ่งของให้แก่

ผู้ประสบภัยในพื้นที่

พล.อ.ลงชีพกล่าวว่า การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ กองทัพเรือและกองทัพมห โดย ทเรือภาคที่ 1 และ พล.ร.2 รอ. ได้จัดกำลังพลกว่า 1,200 นาย ครอบคลุมขนาดต่างๆ กว่า 30 ลำ เรือผลักดันน้ำ 20 ลำ เรือท้องแบน 22 ลำ รวมทั้งรถครัวสนาม รถพยาบาล ชุดค้นหา และกู้ภัย ลงทำงานสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ ให้การช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องที่ผ่านมา ทั้งการแจ้งเตือนและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ การขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง การแจกจ่ายถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ์ การจัดทำแนวกันน้ำ รวมทั้งการเปิดทางน้ำและการระบายน้ำจากพื้นที่ท่วมขังลงสู่ลำน้ำสายหลัก เพื่อลดความเดือดร้อนและผลกระทบต่อประชาชน

★ จุดท่วมสุดเกือบ 2 เมตร

ขณะที่ นายสาธิต รว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ที่ อ.เมือง จ.ระยอง มีน้ำเข้าท่วมพื้นที่จำนวนมาก กินพื้นที่ราว 3-4 หมู่บ้าน คาดว่าความเสียหายถึง 7,000 หลังคาเรือน จุดที่น้ำลึกสุดเกือบ 2 เมตร ซึ่งอยู่ในระหว่างการระบายน้ำออก ถูกั้นไม่ตกลงมาเพิ่มอีก คาดว่าภายใน 2 วัน น้ำจะระบายออกได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นยังไม่กระทบกับหน่วยบริการ ร.พ.ระยอง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทำให้สามารถนำบุคลากรเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ ซึ่งหลายคนไม่ยอมออกจากบ้านแม้ว่าน้ำจะท่วม แพทย์ก็ได้เข้าพื้นที่ไปตั้งบ้านเพื่อดูแลผู้ป่วยลิดเตียง นอกจากนั้นก็มีภารกิจศูนย์ช่วยเหลือ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

นายประเสริฐ วงศ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง กล่าวว่า ตอนนี้พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 8 หมู่บ้าน เริ่มคลี่คลายเหลือเพียงพื้นที่หมู่ 3 ต.ทับมา อ.เมือง ที่ยังท่วมอยู่ แต่ระดับน้ำลดลงเหลือไม่เกิน 30 ซม. ส่วนผู้พวยพี่ยังพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบ้านทับมา รวม 113 คน เพราะน้ำท่วมขังบ้านยังกลับเข้าไปอยู่อาศัย ไม่ได้ ด้านความเสียหายที่เกิดขึ้น จะมีการเข้าไปสำรวจ ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบข้างแจ้ง ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียน พร้อมช่วยเหลือ แต่ก็ยังกังวลเพราะหากฝนตกลงมาอีกก็อาจจะมีน้ำท่วมซ้ำอีก จึงยังคงต้องเฝ้าระวัง และวางแผนรับมือต่อไป

ขณะที่ถนนทุกสายของระยองที่ถูกน้ำท่วม ขณะน้ำแห้งสามารถสัญจรไปมาได้ทั้งหมดแล้ว

ขณะที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (หน้าห้างแม็คโครระยอง) ยังคงมีประชาชน ผู้ประสบภัยทยอยกันเข้ามารับประทานอาหาร

จากโรงครัวพระราชทาน และภาคเอกชน ที่นำน้ำดื่ม อาหาร ขนม มาบริการ

★ ระดมช่วยพื้นที่น้ำวังทะลัก

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.ลำปาง ที่เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของ ประชาชนหลายหมู่บ้าน ในพื้นที่หลายอำเภอ ประกอบกับมีน้ำไหลเข้าเขื่อนกัวลอม และ เขื่อนกัวลม ในปริมาณมากและต่อเนื่อง ทำให้ชลประทานลำปาง จำเป็นต้องเพิ่มการระบาย น้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายและผลกระทบ ต่อความจุของเขื่อน จนระดับน้ำในแม่น้ำวัง เพิ่มขึ้น และเข้าท่วมบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ติด แม่น้ำวังอย่างฉับพลัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันเขื่อนกัวลอมมีระดับน้ำกักเก็บกว่า 172 ล้านลูกบาศก์ เมตร (ลบ.ม.) ซึ่งได้เกินระดับกักเก็บสูงสุด ไปแล้ว ส่วนเขื่อนกัวลมมีระดับน้ำกักเก็บ อยู่ที่ประมาณ 88 ล้าน ลบ.ม. หรือ 83% ของความจุอ่าง แต่ก็สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน กักเก็บทำให้ทั้ง 2 เขื่อน จำเป็นที่จะต้องเร่ง ระบายน้ำออกจากเขื่อนเพื่อรักษาระดับน้ำให้ ตัวเขื่อนมีความปลอดภัยสูงสุด โดยเขื่อนกัว ลอมได้ระบายน้ำอยู่ในอัตราที่ 100 ลบ.ม. ต่อวินาที ขณะที่เขื่อนกัวลม ระบายน้ำในอัตรา ที่ 300 ลบ.ม.ต่อวินาที

ด้านมณฑลทหารบกที่ 32 ศูนย์บรรเทา สาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 โดย กองร้อยทหารช่างที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 โดยพ.ต.วิฑูร โนนันท์ ผบ.กองร้อยทหารช่างที่ 4 กองพันทหารช่าง ที่ 4 และร.ต.ปริญญา ชะนะคัง ผบ.หมวด กองร้อยทหารช่างที่ 4 ได้นำกำลังพลจิตอาสา พระราชทาน และกำลังพลชุดกองร้อยบรรเทา สาธารณภัย ร่วมกับสำนักงานชลประทาน ที่ 2 ลำปาง เร่งเข้าสำรวจระดับน้ำและความ เสียหายเบื้องต้นพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริเวณชุมชนสะพานวัดเกาะวาลุการาม ฟังวัด ปังสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมือง ซึ่งเป็นชุมชน ที่อยู่ติดริมแม่น้ำวัง พร้อมนำเรือยางบรรทุก อาหาร น้ำดื่มและสิ่งของอุปโภค-บริโภคจำเป็น

จากหน่วยงานและผู้มีจิตศรัทธา ไปมอบให้ กับผู้ประสบภัยในพื้นที่เป็นการบรรเทาความ เดือดร้อน รวมทั้งช่วยขนย้ายทรัพย์สินและ สิ่งของมีค่าต่างๆ ขึ้นที่สูง เพื่อให้ปลอดภัย ลดความเสียหาย

★ 2 เขื่อนระบายสามเงาอ่วมซ้ำ

ส่วนที่ 2.สามเงา จ.ตาก มวลน้ำจากการ ระบายของเขื่อนกัวลอมและเขื่อนกัวลม ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำวังสูงขึ้น และได้ กัดเซาะแนวคันดิน ที่กั้นตลอดแนวแม่น้ำวัง ในพื้นที่ ต.ยกกระบัตร และต.วังจันทร์ อ.สามเงา และขยายวงกว้าง เข้าท่วมพื้นที่ ต.วังหมัน อ.สามเงา ซึ่งทั้ง 3 ตำบลนี้ อยู่ท้ายน้ำ รองรับ น้ำ มาจากจ.ลำปาง ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิง ที่บ้านปากวัง ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยปัจจุบันมีปริมาณน้ำ สูง 7.51 เมตร จาก เมื่อก่อน 7.36 เมตร ได้เอ่อล้นและกัดเซาะแนว คันดิน ที่กั้นเสริมไว้เดิมและที่เสริมแนวใหม่ แต่ไม่สามารถต้านทานมวลน้ำได้ ทำให้มีน้ำ ท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่พืชสวน การเกษตร เฉลี่ย 50-80 ซม. นอกจากนี้มวล น้ำหลากยังได้ทำให้รั้วบ้านของชาวบ้านพัง เสียหายหลายหลังคาเรือน ส่งผลกระทบให้ ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ยกกระบัตร จำนวน 10 หมู่บ้าน และต.วังจันทร์ 3 หมู่บ้าน ได้รับความ เดือดร้อนจำนวนมาก ขณะที่อบต.ยกกระบัตร และอบต.วังจันทร์ ได้นำน้ำและอาหาร ไป ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแล้ว

★ 4 เขื่อนเหนือเพิ่มระบาย

ที่จ.พิษณุโลก นายชำนาญ ชูเที่ยง ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ช่วงนี้ยังมีฝนตกลงมาอีกอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 20 ก.ย. ส่งผลให้ทาง ชลประทาน ยังคงเฝ้าระวังลุ่มน้ำต่างๆ โดยเฉพาะลุ่มน้ำยมและน่าน ที่คาดว่าจะมีฝนตก ส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้น ขณะที่ปริมาณในเขื่อน สิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อย รับน้ำเข้ามากขึ้น ส่งผลให้เขื่อนสิริกิติ์ กักเก็บน้ำไว้แล้ว 60% เขื่อนแควน้อย กักเก็บน้ำกว่า 70% ทำให้เขื่อน หลัก 4 แห่งกักเก็บน้ำมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว เปรียบเทียบ ณ วันนี้กว่า 4,000 ล้านลบ.ม. โดยเฉพาะเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก หลังจากฝนที่ตกลงมาตั้งแต่เดือนส.ค.จนถึง วันนี้มีน้ำเข้าเขื่อน ประมาณ 14-15 ล้านลบ.ม. ทำให้ทางชลประทาน ต้องพร่องน้ำ ทั้งประตู สปีดเวย์ ทั้ง 6 บาน และประตูระบายปกติ

โดยระบายออกวันละประมาณ 10 ล้าน ลบ.ม. เพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศ โดยล่าสุดเขื่อน แควน้อยบำรุงแดน กักเก็บน้ำแล้ว 684 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 73%

ด้านชวานาต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ได้เร่งเก็บเกี่ยวข้าวกว่าพันไร่ ได้เร่งเก็บเกี่ยวข้าว หวั่นได้รับผลกระทบจาก ฝนตกหนัก และปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังน้ำได้เริ่ม เอ่อล้นเข้าท่วมในหลายพื้นที่ริมฝั่งแล้ว

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในจ.พระนครศรีอยุธยา หลังจากเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ได้ระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนอยู่ 1,948 ลบ.ม.ต่อ วินาที ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ ไหลผ่านจ.พระนครศรีอยุธยา คลองสาขาต่าง แม่น้ำน้อย ที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น ประมาณ 7-10 ซม. ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระบายน้ำจาก แม่น้ำป่าสัก ที่ 320 ลบ.ม.ต่อวินาที ด้านเขื่อน พระราม 6 ระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนที่ 498 ลบ.ม.ต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อน เพิ่มขึ้น 5 ซม.

★ อยู่ระยองประตูน้ำระบายล้น

ขณะที่ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ยกบานประตู ระบายน้ำ เพื่อลดกระแสมวลน้ำจากแม่น้ำ เจ้าพระยาที่ไหลล้นแนวคันกันน้ำ เข้ามุมชน อย่างแรงเกรงว่าบ้านเรือนประชาชนจะได้รับความเสียหาย ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองบางบาล สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเข้าท่วมบ้านเรือน วัด โรงเรียน หลายแห่งที่อยู่ริมคลองบางบาล และไหลบ่าข้ามถนนสายหลักของหมู่บ้าน ชาวบ้านเริ่มได้ผลกระทบเป็นวงกว้าง

ด้านชลประทานพระนครศรีอยุธยา ได้เปิด ประตูระบายน้ำเพื่อระบายน้ำเข้าสู่ทุ่งแก้มลิง ในอ.บางบาล และอ.เสนา ที่ประตูระบายน้ำ คลองดาหนึ่ง โดยที่ด.ทางช้าง อ.บางบาล มีกอรยกบานประตูขึ้นสูง 20 ซม. เพื่อระบายน้ำ ลงทุ่งบางบาล ส่วนที่ประตูระบายน้ำในบ่ออ.เสนา ได้ยกบานประตูขึ้น 30 ซม. เพื่อระบายน้ำ น้ำไหลเข้าทุ่งแก้มลิง อ.เสนา และอ.ผักไห่

ส่วนพล.ต.ท.การฉวีฤทธิ์ ฐปกระจำจ นายก อบจ.ปทุมธานี ได้มอบหมายให้ นางรุจศ ลักษณ์ ฐปกระจำจ ตั้งวงษ์เลิศ เลขาธิการ นายก อบจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนจากน้ำท่วม

ร่วมกับ นายสิระพงษ์ สิริโพธิ์นันท์ รองนายก อบจ.ปทุมธานี, นายสุริยา ธรรมธาดา นายสมบัติ วงศ์กวน สมาชิกสภา อ.หนองเสือ และ น.ส.ณัฐรุจา เสาะแสวง สมาชิกสภา อ.คลองหลวง และทีมงาน อบจ.ปทุมธานี นำดูยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้รับมาจากมูลนิธิธรมงคล-จงกล รูปกระจ่าง นำมามอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบน้ำท่วมขัง จำนวน 33 ครอบครัว ที่ชุมชนแม่บ้านใน หมู่ 10 ต.ศาลาครุ และ ต.หนองเสือ รวมถึงเยี่ยมผู้พิการด้วย

★ เดือนฝนเทหนักถึง 21 ก.ย.

วันเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เดือน ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17-21 ก.ย. ว่า จากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยและเวียดนามตอนบน ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก และมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระลอกนี้ไว้ด้วย

จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง มีดังนี้ วันที่ 17 ก.ย. ภาคเหนือ จ.เชียงราย พะเยา น่าน ตาก กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ดยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ช่วงวันที่ 18-19 ก.ย.ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร และตาก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี ยโสธร ชัยภูมิ

ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี, ภาคกลาง จ.นครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรี รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล, ภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด และภาคใต้ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ระนอง และพังงา

★ อันดามัน-อ่าวไทยคลื่นสูง

จากนั้น ช่วงวันที่ 20-21 ก.ย. ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร และตาก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี, ภาคกลาง จ.นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

★ จับตา 13 อ่างเก็บน้ำล้น

ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการประกาศเตือนจะมีฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่ 17-21 ก.ย.ว่า ภาพรวมในการระบายน้ำยังรองรับน้ำได้อยู่ เมื่อถามว่าการประสานงานเรื่องการระบายน้ำแต่ละจังหวัดยังไม่ค่อยเชื่อมกันหรือไม่ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดท้ายเขื่อนที่ต้องรับน้ำ พล.อ.อนุพงษ์กล่าวยืนยันว่า มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งการระบายน้ำก็มีกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ดูแลอยู่ว่าจะต้องระบายอย่างไร รวมถึงต้องเชื่อมโยงการระบายน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลาย

น้ำว่าจะที่ผันน้ำไปทางใด เพื่อลดผลกระทบของประชาชนให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ การประสานงานกับกรุงเทพฯ หลังจกมีการประกาศให้เขตลาคกระบังเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินกรณีน้ำท่วมหนัก ทางมหาตไทยได้ประสานงานใกล้ชิดกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่า กทม. รวมทั้งทุกภาคส่วนได้เข้าสนับสนุนช่วยเหลือ ทั้งฝ่ายทหาร และหน่วยงานต่างๆ ก็ช่วยกัน แต่พื้นที่ที่ประสบน้ำท่วมหนักอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งตะวันออก อย่างเขตประเวศ และเขตสาครกระบังที่ต้องระบายน้ำออกสู่ทะเล

★ 'บิกป้อม' อกรับน้ำทุกมิติ

ที่มูลนิธิอนุรักษณ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบผลการศึกษา โครงการวิจัยการศึกษานวัตกรรมเชิงระบบ โครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) โดยดำเนินการศึกษาตามกรอบเพื่อรองรับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีข้อสรุปซึ่งเป็นแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทชช. ได้แก่

- 1.เสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับลุ่มน้ำ โดยการจัดตั้งสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำ 1-22 และ 2.เพิ่มการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการลุ่มน้ำ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรผู้ใช้น้ำ โดยการจัดตั้งกองส่งเสริมองค์ความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร (กอส.) โดยพล.อ.ประวิตร ได้สั่งการให้หน่วยการศึกษา ที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว เสนอต่อ กนช.และ ครม. ต่อไป พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ ทีดีอาร์ไอ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เร่งรัดจัดทำรายงานผลการศึกษา ให้มีความสมบูรณ์เพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรี ทราบความคืบหน้า พล.อ.ประวิตรกล่าวว่าการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ มีความสำคัญอย่างยิ่งในภาวะ
ปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากสถานการณ์น้ำ
มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากภาวะ
น้ำท่วม ภัยแล้ง และอื่นๆ จึงมีความจำเป็นต้อง
บูรณาการทำงานร่วมกัน อย่างแน่นแฟ้นของ
หน่วยงานมากกว่า 38 หน่วยงาน เพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาครอบคลุมทุกมิติ ปิดช่องว่างการทำงาน
ลดความซ้ำซ้อน ลดความเสี่ยง ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความมั่นคงด้านน้ำ อย่างยั่งยืน และสามารถ
รองรับ สถานการณ์น้ำ เพื่อความอยู่ดีกินดี
และความเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชน